



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 1 ธันวาคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. กรม.ถวายสัตย์ร.10รับสั่งทำงาน-ใช้ปัญญา	ข่าวสด
2. คอลัมน์ ลีคแต่ไม่ลับ	มติชน
3. ในหลวงพระราชทานโอวาทกรม. ให้แก้ข้อบกพร่อง ยึดแนวทางร.๙	ผู้จัดการรายวัน
4. คอลัมน์ แฟ้มข่าว: "ก.เกษตรฯ" ปีราชการ ใช้อย่างพาราเพิ่ม	มติชน
5. กฎหมายพิต10วันคืนยางพงชลบุรีเปิดเวทีถก'อีอีซี'วันนี้	มติชน
6. ในหลวงทรงสังกรม.ใหม่ ใช้ปัญญาแก้อุปสรรค รับสั่งดูแล'ทุกข์สุข'ประชาชน	กรุงเทพธุรกิจ
7. พระราชทานพระราโชวาทกรม.ใหม่ แนะนำใช้ปัญญาแก้ปัญหาชาติ	คม ชัด ลึก
8. ตรวจแถว'กรม.ประยุท 5' เรือแปะไม่มีเพื่อนพ้องน้องพี่	บางกอกทูเดย์
9. เกษตรฯผนึกกำลังFAOเดินทางหยุดความหิวโหยอย่างยั่งยืน	สยามรัฐ
10. เพิ่มกก.อิสระฯ'หน้าที่รัฐบาล' 'หมอจรัส'เผย'ไพรินทร์-วิวัฒน์'	ไทยโพสต์
11. ของบ1.3หมื่นล้านกรมชลฯแก้ท่วมได้	โพสต์ทูเดย์

ครม.ถวายสัตย์ ร.10รับสั่ง ทำงาน-ใช้ปัญญา

**รัฐบาลไขว้ผล4คำถาม
หนูนึกตู่หนึ่งนายกฯต่อ
สนช.ผ่านฉลุยวาระแรก
กฎหมายเลือกตั้งสส.-สว.
ตร.กู้จับอีกมือบโรงไฟฟ้า**

ในหลวง'รับสั่ง'กรม.ใหม่ ยึดพระราชปณิธาน 'ร.9' เป็นแนวทางทำงาน มุ่งมั่น แก้ไข ใช้ปัญญาฯจัดอุปสรรค ปกป้อง อ่านต่อหน้า 10

● **ร.10** ต่อจากหน้า 1

สถาบัน ประเทศชาติ ให้ประชาชนมีความสุข รมต.น้อมรับใส่เกล้าฯ พร้อมลุยงานทันที 'เพจไทยคู่ฟ้า' เผยชาวบ้านตอบ 4 คำถาม เขียร์ 'นึกตู่' เป็นนายกฯต่อ ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง ขวางนักการเมืองเลวลงสนาม สนช.ฉลุยวาระแรกกฎหมายเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว. 'มีชัย' ย้ำข้อดีแยกเบอร์ส.ส.รายเขต เชื่อวิธีเลือกไขว้ส.ว. สักดบล็อกโหวตเหลือ น้อยที่สุด ป.ป.ช.ชงยึดทรัพย์อดีตนายกฯ บุญทรง 896 ล้าน ตำรวจจ่อออกหมายจับเพิ่ม มือบด้านโรงไฟฟ้าเทพา 'นึกตู่' รม.เมินชูเอ็น จัยกเลิกซื้อถ่านหิน 16 แขนง

ร.10รับสั่งแนวทางทำงานกรม.ใหม่
เมื่อเวลา 17.41 น. วันที่ 30 พ.ย. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรม บดินทรเทพย วรางกูร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราช

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 1 ธันวาคม 2560

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9865

หน้า: 1(บน), 10, 11

Col.Inch: 315.18 Ad Value: 520,047

PRValue (x3): 1,560,141

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ครม.ถวายสัตย์ร.10รับสั่งทำงาน-ใช้ปัญญารัฐบาลไขว้ผล4คำถามหนูนึกตู่หนึ่งนายฯต่อ...



สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่จำนวน 18 คน เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

วโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่ จำนวน 18 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการครม.ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย

มีพระราชดำรัส ความว่า ในโอกาสนี้ อำนวยพรให้ทุกท่านมีกำลังใจ กำลังกายและกำลังปัญญา ที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณไว้ สรุปคือความมั่นคงของชาติ ความสุขและความปลอดภัยของประชาชน และชื่อเสียงตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศไทยเรา ซึ่งมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานมีสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์ สถาบันคู่มีประเทศชาติตลอด

การทำงานมีแน่นอนต้องเจอปัญหาที่ขัดข้อง ปัญหาต่างๆ และเกิดข้อบกพร่อง ผิดพลาดตลอด เป็นมาตามประวัติศาสตร์ แต่ใช้ปัญญา พร้อมกำลังใจและความมุ่งมั่นที่ดี จะรู้จักแก้ไขข้อขัดข้อง ข้อบกพร่องและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะความสุขส่วนรวม ภาพรวม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ ประชาชนเป็นสิ่งสำคัญของประเทศไทย มีวิธีการทำงานมากมายหลายอย่าง แต่ความมุ่งมั่น ตั้งปณิธานรับใช้ประชาชน ประเทศ และสถาบันอันสูงสุดต่างๆ ของชาติ มีความสำคัญ ประชาชนอยากมีความสุข อยากมั่นใจ ปลอดภัย และพร้อมจะเดินก้าวหน้าไปในทางที่ถูกที่ควร ครม.ก็มีหน้าที่ขับเคลื่อน ดูแลปกป้อง คุ้มครอง ประเทศชาติ แผ่นดินของเรา

ขอให้คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่านทรงรับสั่งไว้ ทรงปฏิบัติมามากมาย ถ้าศึกษาพระราชกรณียกิจ

พระราชปณิธาน คงเป็นแนวทางที่ดีของชาติที่จะสืบสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ และตั้งใจประชาชนต้องการแบบนั้น ขอให้โชคดี

รมต.น้อยรับกระแสรับสั่ง

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์หลังเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนว่า ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสที่เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ครม. ซึ่งครม.รับใส่เกล้าใส่กระหม่อมในการปฏิบัติหน้าที่ ทรงมีรับสั่งโดยห่วงใยความทุกข์สุขของประชาชน เรื่องความปลอดภัยและเรื่องวัฒนธรรม

ด้านนายกฤษฎา พวงราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่ง ให้รัฐมนตรีทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ คำนึงถึงความมั่นคงของประเทศชาติ และประโยชน์สุขของประชาชน

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า พระองค์ทรงรับสั่งว่า จะต้องเผชิญปัญหาและทรงอวยพรครม.ทุกคน ให้ประสบความสำเร็จในการทำงานเพื่อประเทศ ซึ่งคนและกรม.ใหม่ทุกคนน้อมรับกระแสรับสั่งของพระองค์ท่าน ในส่วนการทำงานของคนนั้นจะเริ่มวันที่ 1 ธ.ค.ทันที

ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหา

ส่วนนายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งเน้นย้ำ ให้กรม.ดูแลเรื่องความมั่นคง ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการเมือง แต่หมายถึงความมั่นคงในทุกด้าน อาทิ เรื่องอาหารการกินของประชาชน ความเป็นอยู่ และความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนมีความสุข พระองค์ทรงพระราชทานคำแนะนำว่า ต้องใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหานี้

นายสมชาย ชาญชัยกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความเป็นห่วงประชาชนขอให้กรม.ใหม่ทุกคนทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ความสุขของประชาชนเป็นสิ่งที่กรม.ทุกคนต้องคำนึงถึง ซึ่งกรม.ทุกคนก็น้อมรับในกระแสรับสั่งของพระองค์ท่าน ซึ่งการทำงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.เป็นต้นไป

รมต.ถ้อยรูปที่ทำงานบึกคัก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ เวลา 14.30 น. รัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ใน “กรม.ประยุทธ์ 5” ได้เดินทางเข้ามายังทำเนียบรัฐบาลตามนัดหมาย เพื่อเตรียมเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตน โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมห้องสี่เหลี่ยม ภายในตึกสันติไมตรี เพื่อใช้สำหรับถ่ายภาพ ทำประวัติ และทำบัตรประจำตัวรัฐมนตรีใหม่ โดยรัฐมนตรีคนแรกที่มาถึงคือ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาด้วย พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการพลังงาน นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการสำนักงาน ก.พ.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีว่าการกลาโหม นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น

ทั้งนี้ ทำเนียบรัฐบาลได้จัดรถตู้ 5 คันเพื่อนำกรม.ใหม่เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตน รัฐมนตรีต่างมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส โดยนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงในเวลา 09.00 น. ในวันที่ 1 ธ.ค.

นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า ส่วนที่มีภารกิจจริงถึงกระแสข่าวคนมาจากพรรคการเมืองนั้น คงต้องดูจากคำตอบที่นายฯ ได้ให้ไว้ และคนไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคมาตั้งแต่ปลายปี 2551 แล้ว คนทำงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างต่อเนื่อง คงน่าประสพการณ์มาใช้ประโยชน์ งานในหนึ่งปีข้างหน้าจะไม่ใช่งานเพียงแค่สร้างความนิยม แต่เป็นเรื่องการสร้างรากฐาน เพื่อให้ใครก็ตามที่จะเข้ามารับตำแหน่งต่อไปในอนาคต ได้เห็นว่ามีการปรับพื้นฐานและข้อกฎหมาย เพื่อความคล่องตัวมากขึ้น

‘บึกคัก’เข้าก.ยุติธรรม 4 ธ.ค.

ด้านนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 1 ธ.ค. เวลา 07.00 น. โดยจะให้ห้องทำงานห้องเดิมของนายออดมสิน ชิวะพลุกย์ ที่ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทั้งนี้ได้ปรึกษานายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีแล้วว่าสามารถทำงานควบคู่กับตำแหน่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยุติธรรม เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 ธ.ค. หลังเสร็จสิ้นการประชุม ครม.แล้วจะเดินทางเข้ากระทรวงยุติธรรมอย่างเป็นทางการในเวลา 15.00 น.

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ตนจะทุ่มเทกับการทำงานในช่วงของสุดท้ายที่มีเวลาเหลืออยู่อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันจะเน้นการนำนโยบายที่นายฯ และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีดูแลงานด้านเศรษฐกิจไปปฏิบัติทั้งการส่งเสริมการส่งออก ส่งเสริมเอสเอ็มอี และการขยายเศรษฐกิจฐานราก โดยจะทำงานบูรณาการกับกระทรวงอื่นๆ อย่างเต็มที่

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่กระทรวงอุตสาหกรรม นายสมชาย ชาญชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงและให้สัตย์ปฏิญาณว่าจะทำงานเชิงรุกมากขึ้น ตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และยกระดับการให้บริการเอสเอ็มอี การเชื่อมโยงนโยบายรัฐกับชุมชนเพื่อสร้างรายได้ ด้วยการพัฒนาเอสเอ็มอีควบคู่กัน และทำงานร่วมกับเครือข่ายมากขึ้น

‘กฤษฎา’พัฒนากรม.ลุยงาน

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร.เข้ามา

สอบถามรายละเอียดโครงการตามนโยบายเก่าที่พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี รมว.เกษตรฯ ดำเนินการไว้ว่ามีโครงการอะไรบ้าง เบื้องต้นท่านให้ความสนใจการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยสอบถามถึงปัญหาราคา ต้นทุน และข้อเรียกร้องที่เกษตรกรต้องการ รวมถึงสอบถามการแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (อียู) ที่คณะกรรมการด้านการประมง สหภาพยุโรป (อียู) เดินทางมาตรวจสอบความคืบหน้าเมื่อปลายพ.ย.ที่ผ่านมา และเรื่องโครงการในพระราชดำริ เพราะมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรฯ หรืออาจารย์ยักษ์ มีความเชี่ยวชาญจะเข้ามาดำเนินการในเรื่องนี้

ส่วนการเข้าทำงานที่กระทรวงวันแรกของ 3 รัฐมนตรี คือเวลา 09.00 น. ในวันที่ 1 ธ.ค. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแล้ว รัฐมนตรีทั้ง 3 คนจะลงพื้นที่ทันทีเพื่อไปเตรียมงานรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงเปิดอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง วันที่ 3 ธ.ค. ที่ จ.ปราจีนบุรี

เพจไทยคู่ฟ้าเผยคำตอบ 4 ข้อ

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า หลังจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ตั้งคำถามให้ประชาชนตอบซึ่งครั้งแรกมี 4 คำถาม และวันที่ 8 พ.ย.มีอีก 6 คำถาม เกี่ยวกับอนาคตประเทศไทย ล่าสุดเมื่อค่ำวันที่ 29 พ.ย.ที่ผ่านมา เพจของคณะทำงานรัฐบาล “ไทยคู่ฟ้า” นำเสนอผลการตอบคำถามของประชาชนใน 4 คำถามของนายฯ โดยอ้างข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย ที่รวบรวมความคิดเห็นประชาชน ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.-27 ต.ค.2560

เพจไทยคู่ฟ้าระบุว่า “มาแล้ว ความเห็นของประชาชนโดยรวมเกี่ยวกับ 4 คำถามของนายฯ ดัง ซึ่งรวบรวมตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.-27 ต.ค.2560 โดยติดภาพการ์ตูนรูปเหมือนของพล.อ.ประยุทธ์ พร้อมข้อความ 2 ภาพ

ภาพแรกระบุว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อคำถาม 4 ข้อ ของนายฯ ประชาชนส่วนใหญ่ สนับสนุนให้พล.อ.ประยุทธ์อยู่ในตำแหน่งนายฯ ต่อไป จนกว่าการปฏิรูปจะเสร็จ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าควรมอบภารกิจการปฏิรูปประเทศในทุกด้านให้แก่พล.อ.ประยุทธ์ ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนจึงค่อยมีการเลือกตั้ง

หากยังมีนักการเมืองประเภทเดิมเข้ามาอีก ต้องการให้ใครเป็นผู้แก้ไข ประชาชนส่วนใหญ่

ใหญ่เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้เหมาะสมลำดับแรก

ชาวบ้านเชียร์ 'บิ๊กคู่' อยู่ยาว

ภาพที่สอง ระบุว่าความคิดเห็นประชาชนต่อคำถาม 4 ข้อของนายกฯ

คิดว่า การเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่ตอบว่า ได้, การเลือกตั้งอย่างเดียวโดยไม่คำนึงอนาคตประเทศ เรื่องการปฏิรูปประเทศ และไม่มียุทธศาสตร์ชาติถูกต้องหรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า ไม่ถูกต้อง และสนับสนุนให้มีการปฏิรูปประเทศให้สำเร็จเป็นรูปธรรมในรัฐบาลชุดนี้

หากได้รัฐบาลที่ไม่มีธรรมาภิบาลจะอย่างไร ประชาชนส่วนใหญ่แนะนำให้ใช้กลไกด้านกฎหมายและการปฏิรูป โดยมีข้อเสนอว่าให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง ให้ใช้กฎหมายที่เข้มงวด มีบทลงโทษที่รุนแรง ต่อนักการเมืองที่กระทำผิด ให้มีกฎหมายลงโทษที่รุนแรงต่อผู้ซื้อสิทธิขายเสียง ให้มีการเปิดเผยประวัติผลงานของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งให้สาธารณะได้รับทราบ สนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์อยู่ในตำแหน่งนายกฯ ต่อไปจนกว่าการปฏิรูปจะเสร็จ

ปฏิรูปให้เสร็จก่อนเลือกตั้ง

คิดว่า นักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทุกกรณีควรมีโอกาสเข้าสู่อำนาจเลือกตั้งหรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า ไม่ควร

หากยังมีนักการเมืองประเภทเดิมเข้ามาอีก ต้องการให้ใครเป็นผู้แก้ไข ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้เหมาะสมลำดับแรก

ควรมีวิธีการแก้ไขด้วยวิธีใด ใช้วิธีทางกฎหมายและปฏิรูป มีบทลงโทษที่รุนแรงและตัดสิทธินักการเมืองกระทำผิดคิดอีก มอบภารกิจปฏิรูปประเทศในทุกด้าน ให้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนจึงค่อยมีเลือกตั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจดังกล่าวได้สรุปเนื้อหาและคำตอบประชาชนแบบสั้นกระชับ โดยไม่มีรายละเอียดถึงการตอบคำถามว่าคิดเป็นร้อยละเท่าไร จากจำนวนประชาชนที่เข้ามาตอบคำถาม หรือประชาชนทั่วประเทศ แต่สรุปโดยภาพรวมทั้งหมดคือการสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ทำหน้าที่ต่อ ในฐานะนายกฯ

สนช. ออกกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.

เมื่อเวลา 10.30 น. ที่รัฐสภา มีการประชุม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ญญ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เสนอ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. กล่าวว่า ในการจัดทำร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นครั้งแรกที่ กรธ.เชิญเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มาร่วมพิจารณาร่วมกับ กรธ.ตั้งแต่นั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ กกต.ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของร่างพ.ร.บ. และนำไปเสนอต่อ กกต. ทั้ง 5 คนและให้ทำความเข้าใจกับมายัง กรธ. ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดี

ส่วนภาพรวมของร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อให้การเลือกตั้ง ส.ส. สุจริตและเที่ยงธรรม กรธ. จึงบัญญัติหลักการสำคัญหลายประการเข้าไปเพื่อบรรเทาจุดอุปสรรค เช่น การกำหนดให้เบอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ของพรรคการเมืองในแต่ละเขตเลือกตั้งไม่ซ้ำกัน เพื่อให้คะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นคะแนนเสียงที่มีความสำคัญและผู้เลือกตั้งต้องดูทั้งพรรคและบุคคล เราจึงคิดว่าพรรคจะเอาความสะดวกสบาย โดยให้ทุกพรรคมีเบอร์เดียวกันทั่วประเทศ จะทำให้ขาดตกบกพร่องในเรื่องการพิจารณาตัวบุคคล เราจึงกำหนดให้แต่ละเขตมีเบอร์ของตัวเอง

'มีชัย' ชี้ข้อดีแยกเบอร์รายเขต

นายมีชัยกล่าวว่า จริงอยู่ฟังดูเหมือนเราจะกลับไปทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ แต่ในอดีตก็ทำอย่างนี้ แต่ละประเทศก็น้อยมากที่ใช้เบอร์เดียวกัน บางประเทศไม่มีเบอร์ด้วยซ้ำ ให้เขียนชื่อเอาเอง จึงไม่ได้คิดแตกต่างไปจากชาวบ้าน ข้อสำคัญจะทำให้พรรคต้องเลือกคนที่คนในพื้นที่รับรู้และพอใจมาลงสมัคร

ที่สำคัญกติกาการเลือกตั้งครั้งนี้จะทำให้ประชาชนมีทางเลือกออกเสียงมากขึ้น คือให้ประชาชนสามารถลงคะแนนไม่ประสงค์จะเลือกผู้สมัครคนใดก็ได้ เดิมไม่เคยนำเอาคะแนนส่วนนี้มานับ แต่คราวนี้ให้นำคะแนนนั้นมานับแล้วประกาศให้ประชาชนทราบ ถ้าในเขตเลือกตั้งใดผู้สมัครไม่มีใครได้คะแนนเกินกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใด ผู้สมัครทั้งหมดในเขตนั้นจะไม่ได้รับการเลือกตั้ง และจะไม่มีสิทธิสมัครในการเลือกตั้งแทนคราวนั้น ต้องกลับไปสร้างคุณภาพความคิดกันใหม่อีก 4 ปี ค่อยกลับมาสมัครใหม่

สมาชิกแฉแก้ถ้อยคำ-ขัดใจ กก

จากนั้นสมาชิก สนช.อภิปราย ซึ่งส่วนใหญ่สนับสนุนร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ แต่เรียกร้องให้ปรับปรุงถ้อยคำเพื่อความคลุมเครือไม่ให้เกิดการทุจริต โดยนายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการพิจารณาศึกษา ร่างพ.ร.บ.กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาภาพรวมแล้ว มีข้อสังเกตบางประการ ดังนี้ มาตรา 15 ที่ให้ กกต.ลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เพื่อเลื่อนการเลือกตั้งออกไปได้ หากมีเหตุจำเป็น อันมิอาจหลีกเลี่ยงได้จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งทั่วไปพร้อมกันได้ ซึ่งคณะกรรมการมีข้อสังเกตว่าควรมีมาตรการควบคุมการใช้ดุลพินิจของ กกต.เกี่ยวกับการกำหนดการเลือกตั้งตามมาตรา 15 โดยเฉพาะต้องกำหนดนิยามที่ชัดเจนว่า เหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้มีขอบเขตอย่างไรบ้าง

นายนิพนธ์กล่าวว่า เช่นเดียวกับมาตรา 75 ห้ามกระทำการจงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน คณะกรรมการเห็นว่าควรกำหนดความคิดให้ครอบคลุมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตัว รวมถึงควรเอาผิดกับ ส.ส. หรือ ส.ว. ที่ใช้งบประมาณของประเทศ เพื่อจงใจให้ประชาชนเลือกตนเองในครั้งต่อไปด้วย

ฉลุยวาระแรก-ตั้ง กมธ. พิจารณา

ด้านนายมีชัยชี้แจงว่า ในภาพรวมของร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ที่ สนช.พิจารณา ส่วนใหญ่ กรธ.ได้แก้ไขตามข้อเสนอของ สนช.มาก่อนแล้ว เช่น มาตรา 75 ซึ่ง กรธ.ได้ปรับปรุงถ้อยคำให้ รวมถึงบุคคลอื่นที่กระทำความผิดด้วย ไม่ใช่เฉพาะผู้สมัครเพียงอย่างเดียว ส่วนมาตรา 15 นั้นในระหว่างพิจารณา ร่างกฎหมายในชั้นของ กรธ.ได้สังเกตเห็นถึงการกำหนดนิยามเช่นกัน แต่เห็นว่าเป็นเรื่องยากที่จะกำหนดนิยามลงไปว่า จะให้คำว่าเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้จะให้ครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง เพราะเหตุจำเป็นเร่งด่วนในแต่ละกรณีมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม หากมีประเด็นที่จำเป็นต้องแก้ไขถ้อยคำให้ชัดเจนสามารถดำเนินการในชั้นตอนของ กมธ. วิสามัญของ สนช.ต่อไป

จากนั้นที่ประชุมลงมติรับหลักการ ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. วาระแรก ด้วยคะแนน 188 กด 5 ไม่ลงคะแนน 1 พร้อมทั้ง กมธ. วิสามัญ 33 คน พิจารณาให้เสร็จภายใน 58 วัน

พิจารณาพ.ร.บ.การได้มาซึ่ง ส.ว.

ต่อมาเวลา 13.00 น. ที่ประชุม สนช. พิจารณาร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. โดยนายมีชัย ชี้แจงว่า สารสำคัญที่สุดของ ร่างกฎหมายนี้คือการแบ่งกลุ่มบุคคลที่จะ สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกและวิธีการเลือก ซึ่งทั้ง 2 เรื่องได้กำหนดเป็นแนวทางใน รัฐธรรมนูญ อยู่แล้ว ซึ่งในชั้นการพิจารณา สมมติไว้ 20 กลุ่ม เพื่อให้ประชาชนทุกอาชีพ และทั่วประเทศมีส่วนร่วมใช้สิทธิผ่านหน้า ให้ ทุกคนไม่ว่าอาชีพใด มีสิทธิเข้าสมัครรับเลือก ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้เสมอ

ส่วนที่ห่วงเรื่องความไม่เป็นธรรม เพราะ ประชากรแต่ละจังหวัดแตกต่างกัน โดยเฉพาะ พื้นที่ทกม. จะมีกลุ่มคนที่มิสาหาอาชีพที่เด่นดัง จำนวนมาก แต่หลักการการมีส.ว.คือการเป็น ตัวแทนประชาชนทั้งประเทศ ตามสาขาหรือ คุณสมบัติที่สังกัดอยู่ ไม่ใช่เอาตัวจังหวัดเป็น เกณฑ์ หากดูคุณสมบัติจะเห็นชัดว่าการ กำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับสถานที่ กรธ. กำหนดไว้หลายอย่าง ดังนั้น ผู้สมัครแต่ละคน สามารถเลือกไปลงสมัคร ได้หลายแห่ง สำคัญ ที่สุดขอให้หลังหลักการว่าทุกคนที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ต้องลงสมัคร ได้ใน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ส่วนวิธีการเลือกที่เป็นการ เลือกไขว้ เพื่อป้องกันการฮั้ว หากถ้า สนช.มี อะไรที่เพิ่มเติมเสริมแต่งเพื่อป้องกันการเล่ห์ เพทุบายได้ กรธ.ก็ยินดีรับฟัง

ห่วงเลือกไขว้บล็อกรโหวต

จากนั้นสมาชิกอภิปราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ห่วงวิธีการเลือกไขว้ และการบล็อกโหวต เช่น นายกล้านรงค์ จันทิก กล่าวว่า เข้าใจดีว่า กรธ.พยายามร่างกฎหมายเพื่อให้ได้ส.ว.ที่มี ความรู้ ความสามารถ และทำงานตอบสนอง ได้ทุกสาขาอาชีพ ขจัดการซื้อเสียง แต่ข้อ กังวลคือการเลือกตั้งระดับอำเภอ จังหวัด และ ประเทศ ก่อนข้างสับสนและจะมีปัญหาหาก แต่ละจังหวัดมีพื้นที่เล็กใหญ่ไม่เท่ากัน เรา ต้องยอมรับว่าพรรคการเมืองเขาคูมจังหวัด จึงเกรงว่าสิ่งที่กรธ.วางไว้จะไม่ได้ผลตาม เจตนารมณ์เพราะบล็อกรกันได้

ทั้งนี้ การแปรญัตติให้กฎหมายดังกล่าว สมบูรณ์ก็ยากที่สุด ออกสว.ที่อนุฯ กรธ.ว่าทำ อย่างไรจึงจะแก้ปัญหาการซื้อเสียง การบล็อก โหวต และระบบนี้จะแก้ปัญหาได้ดีกว่าระบบ การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือไม่

ลงมติรับหลักการ

นายมีชัยชี้แจงว่า ถ้าเราไม่มีความหวังที่จะ ทำสิ่งใหม่เดินไปข้างหน้า เพื่อเปลี่ยนแปลง

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บ้านเมืองคงจมปลัก ที่เดิม ไม่ต้องลุกขึ้นมาปฏิรูปประเทศ ไม่ต้อง ทำยุทธศาสตร์ สิ่งที่ทำวันนี้จะเป็นตัวพิสูจน์ ว่าคนไทยพัฒนาไปมากน้อยเพียงใด ถ้าคิด เพียงสิ่งที่เคยเป็นมาอาจจะเป็นอย่างที่สมาชิก พุด นั่นแปลว่าคนไทยถูกซื้อได้หมดทุกคน ไม่ว่าจะใช้ระบบอะไรจะเกิดผลอย่างเดียวกัน แต่ความหวังคือคนไทยไม่ได้เป็นแบบนั้น ยังมีสิ่งดีงามลึกลง ในตัวคนไทย เพียงแต่เรามี ทางออกมากน้อยแค่ไหน คิดว่าความน่าเป็น หวังก็มีอยู่ แต่ กรธ.พยายามหาทางขจัดให้ เหลือน้อยที่สุด และหาก สนช.ช่วยคิดเพิ่มเติม ให้ดีกว่าที่มีอยู่ก็จะเป็นพระคุณใหญ่หลวง

ต่อมาที่ประชุมลงมติรับหลักการวาระแรก ด้วยคะแนนเห็นด้วย 177 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 10 เสียง และไม่ลง คะแนน 1 เสียง โดยตั้ง กมธ.วิสามัญเพื่อ พิจารณา 27 คน แปรญัตติภายใน 15 วัน และ กำหนดเวลาพิจารณาของกมธ. 58 วัน นับ ตั้งแต่วันรับหลักการวาระแรก

กกด.ออกประกาศ 8 ฉบับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศและระเบียบของ สำนักงาน กกต. เกี่ยวกับพ.ร.บ.ว่าด้วย พรครการเมือง พ.ศ.2560 รวม 8 ฉบับ ประกอบด้วย ประกาศนายทะเบียน พรครการเมือง เรื่องวิธีการรายงานการดำเนิน กิจการของพรรคการเมือง พ.ศ.2560, ประกาศ นายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่สมาชิก พรรครการเมืองซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร พ.ศ.2560

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือคณะ กรรมการสาขาพรรคการเมือง และการแต่งตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมือง ประจำจังหวัด พ.ศ.2560, ประกาศนาย ทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องการรายงาน ทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง พ.ศ.2560

ประกาศ กกต. เรื่องบัญชีรายชื่อภาคและ จังหวัด พ.ศ.2560, ระเบียบ กกต.ว่าด้วย พรรครการเมือง พ.ศ.2560, ระเบียบ กกต.ว่า ด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ.2560 และ ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการ บริหารเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ.2560 โดยประกาศ และระเบียบทั้ง 8 ฉบับจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือเริ่มบังคับใช้วันที่ 1 ธ.ค.เป็นต้นไป

ตร.เช็กบิลมือโรงไฟฟ้าเทพา

สำหรับความสืบหน้าคดี 16 แกนนำกลุ่ม เครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้า พลังงานอำนาจหินเทพา จ.สงขลา ที่ถูกจับกุม ระหว่างการสลายการชุมนุม และเกิดการปะทะ กับเจ้าหน้าที่จากการพยายามเข้ายื่นหนังสือ คัดค้านการก่อสร้างตลพ.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ที่นำ ทีมรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ตามโครงการรัฐบาลและพบประชาชนที่ จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 27 พ.ย. และประชุมคณะ รัฐมนตรี (ครม.) สัมมนา ที่ จ.สงขลา วันที่ 28 พ.ย.

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาดำเนินคดี 4 ข้อหา คือ ร่วมกันเดินหรือเดินแห่กันเป็นการ กีดขวางการจราจร ปิดกั้นทางหลวง หรือ กระทำด้วยประการใดๆ บนถนนหลวงใน ลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ยาน พาหนะหรือบุคคลอื่น ปิดกั้นทางหลวงหรือ กระทำการด้วยประการใดๆ บนถนนหลวง ในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ ยานพาหนะหรือบุคคล ร่วมกันตั้งแต่ 3 คน ขึ้น ไปต่อผู้หรือจัดวางเจ้าพนักงานในการ ปฏิบัติตามหน้าที่ โดยใช้กำลังประทุษร้ายและ ร่วมกันทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทำ การตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุที่จะกระทำหรือ ได้กระทำการตามหน้าที่เป็นเหตุให้ได้รับ อันตรายแก่กายและจิตใจ และพกพาอาวุธ (ไม้คันธงปลายแหลม)ไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

โดยแกนนำทั้ง 16 คนที่ถูกจับกุมเป็นชาย ทั้งหมด ส่วนเยาวชนอายุ 16 ปีที่ถูกฝากขังที่ ศาลเยาวชน จ.สงขลา ได้รับการประกันตัวไป ก่อน ขณะที่แกนนำทั้ง 15 คนได้รับการปล่อย ตัวออกจากเรือนจำจังหวัดสงขลา เมื่อค่ำวันที่ 29 พ.ย. แต่ในส่วนของรูปคดีตำรวจยังคงเดิน หน้าต่อไปตามกระบวนการของกฎหมาย

จ้อออกหมายจับคนทำผิดเพิ่ม

รายงานข่าวจากกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 9 เปิดเผยว่า ได้ตั้งคณะพนักงานสืบสวน สอบสวนมาดูแลคดีโดยเฉพาะ ซึ่งจะแยกการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ การรวบรวมพยาน หลักฐานในการดำเนินคดีกับแกนนำ 16 คน ทั้งการสอบสวนพยานบุคคล และพยาน แวดล้อม เพื่อประกอบสำนวนการสอบสวน ก่อนส่งฟ้อง อีกส่วนก็อาจจะออกหมายจับ

เพิ่มเติมกับผู้ชุมนุมที่เข้าข่ายกระทำผิดร่วมกัน โดยจะตรวจสอบจากภาพถ่ายหรือวิดีโอ ที่บันทึกไว้ขณะก่อม็อบและเกิดเหตุชุมนุมกันขึ้น หากพบว่ารายใดเข้าข่ายกระทำผิด

□ อ่านต่อหน้า 11

● ร.10 □ ต่อจากหน้า 10

จะดำเนินการออกหมายจับทุกคน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าดำเนินการไปตามกระบวนการของกฎหมาย ไม่ได้มีเจตนาถล่มแก๊งผู้ชุมนุม โดยจะดำเนินการเอาผิดตามพยานหลักฐาน ซึ่งชุดคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนจะประชุมวางกรอบการทำงานอีกครั้ง ขณะที่นายเอกชัย อิสระทะ เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ เปิดเผยว่า ทางแกนนำจะกำหนดค่าที่การเคลื่อนไหวอีกครั้งเพื่อเดินหน้าคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาต่อไป รวมทั้งแนวทางต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับแกนนำและชาวบ้านที่ถูกจับกุม

'บิกตู'ยืนยันยังไม่ตัดสินใจสร้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจของคณะทำงานรัฐบาลไทยคู่ฟ้า เผยแพร่ความเห็นของ พล.อ.ประยุทธ์ ต่อกรณีเรื่องการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเทพา โดยระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ยืนยันว่ารัฐบาลยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องการสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเทพา ที่มีกำลังผลิต 2,200 เมกะวัตต์ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และจะพิจารณาอย่างรอบคอบ

ในเพจระบุว่า นายฯ และรัฐบาลมีความตั้งใจและปรารถนาดีต่อประเทศชาติ ทุกนโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล อาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้าง แต่หากมีสิ่งใดที่ประชาชนรู้สึกไม่สบายใจ รัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพื่อให้ประเทศเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น และเกิดประโยชน์ต่อทุกคน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ของภาครัฐ เช่น ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและจังหวัด ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล และผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่

'บิกตู'เมินยูเอ็น-ไร้มือที่ 3

พล.อ.ประยุทธ์ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน

แห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (UNOHCHR) เรียกร้องให้รัฐบาลไทยปล่อยตัวและยกเลิกข้อกล่าวหาผู้ชุมนุมทุกรายที่ถูกจับกุมขณะเดินประท้วงอย่างสันติ ต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่ จ.สงขลา ว่าเราไม่ได้กล่าวหาเรื่องเดินขบวน แต่เราใช้กฎหมายความผิดซึ่งหน้า ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ขัดขวางการทำงานของผู้ชุมนุมแล้วจะมาเอาอะไร เราประนีประนอมไปแล้ว ปล่อยให้ประกันตัว เมื่อถามว่าอาจมีกลุ่มบุคคลที่ 3 เข้ามาสร้างความขัดแย้งกับกลุ่มคนในพื้นที่ หรือทำให้แตกแยกเป็น 2 กลุ่ม คสช.ต้องเข้าไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่มีอย่าพูดมากเกินไป อีกทั้ง คสช.ในพื้นที่ก็ทำความเข้าใจกับชาวบ้านอย่างละเอียดอยู่แล้ว และขณะนี้ไม่มีสัญญาณว่ากลุ่มคนในพื้นที่จะมีการเคลื่อนไหวใดๆ

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน ให้สัมภาษณ์ว่า การเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่และปัญหาการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ.เทพา จ.สงขลา จะต้องขอรับฟังข้อมูลจากข้าราชการในกระทรวงและประชาชนก่อน โดยเฉพาะเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ทุกอย่างเป็นเรื่องสำคัญหมดและเร่งด่วน ต้องดูข้อมูลให้ดีให้รอบคอบก่อน ขอไปหาหรือกันก่อน ยืนยันไม่หนักใจ

นิสิตเกษตรฯประณามจนท.ใช้กำลัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกแถลงการณ์ประณามการกระทำของรัฐต่อกรณีใช้กำลังเข้าจับกุมชาวบ้านที่ต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพาว่า เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงและรับไม่ได้ โดยมีข้อเรียกร้องดังนี้ 1.ขอให้เจ้าหน้าที่รัฐปล่อยตัวและไม่ได้ดำเนินคดีต่อชาวบ้านที่เดินเท้ามายื่นหนังสือกับนายฯ โดยไม่มีเงื่อนไข เพราะไม่มีเหตุผลใดๆ จับกุมคุมขัง เป็นการทำกิจกรรมที่ปราศจากอาวุธและสันติวิธีตามหลักวิถีทางประชาธิปไตย

2.ขอให้ยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อประชาชน รัฐบาลไม่ควรมาตัดสินใจแทน

ประชาชนในพื้นที่ 3.การที่รัฐบาลประกาศว่าสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ รัฐบาลควรทำได้จริง ไม่ใช่การกล่าวอ้างเพื่อให้ตัวเองดูดี

ในเวทีโลก และการปกป้องทรัพยากรของประเทศให้กับประชาชน เป็นหนึ่งในหน้าที่รัฐควรกระทำมิใช่ปกป้องเพียงผลประโยชน์ของนายทุน

'ศรีสุวรรณ'ยื่นป.ช.พินัยกทิม

ด้านนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ผ่านนายโสพล จรรย์จิตร รองเลขาธิการ กสม. เพื่อขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีการจับกุมแกนนำต่อต้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และการที่นายฯ ออกประกาศ 4 ฉบับ เรื่องการกำหนดพื้นที่ การปฏิบัติหน้าที่ และลักษณะความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายใน ถือเป็นการละเมิดทำให้ประชาชนในพื้นที่ 4 อำเภอ 3 จังหวัด ต้องอยู่อย่างหวาดกลัว กระทั่งต่อการดำเนินชีวิต

จากนั้นนายศรีสุวรรณได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผ่านนายสุทธิ บุญมี ผอ.สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ขอให้ตรวจสอบการใช้อำนาจหรือการกระทำของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ ตามกฎหมายป.ป.ช. ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายฯ, พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายฯ และ พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา กรณีการสลายขบวนเดินเท้าของชาวบ้านในกรณีดังกล่าวด้วย

เนื่องจากเห็นว่ามีการใช้ความรุนแรงจนเกินสมควรกว่าเหตุ รวมทั้งการให้สัมภาษณ์ของรองนายฯ และโฆษกประจำสำนักนายฯ ก็นำความเท็จมากล่าวให้ร้ายต่อประชาชน นอกจากนั้นยังออกประกาศพ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรณีทั้งหมดถือได้ว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ลีคแต่ไม่ลับ

จริญ พงษ์จีน



พอรายงานย่ออีกครั้ง ก็กับการปรับคณะรัฐมนตรีของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ในนามของ “ตู้ 5” ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนสำคัญสุด มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

จาก “ตู้ 4” ต้องพ้นจากตำแหน่ง เก็บฉากเก็บจอกลับบ้านจำนวน 9 คน ประกอบด้วย 1. “พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร” รองนายกรัฐมนตรี 2. “พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย” รองนายกรัฐมนตรี 3. “นายอคมสิน ชีวะพฤกษ์” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 4. “พล.อ.อุดมเดช สีสิบตร” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

5. “นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6. “นางอรชกา สืบบุญเรือง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 7. “ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 8. “นางอภิรดี ตันตราภรณ์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ 9. “นายพิชิต อัคราทิตย์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

พ้นจากตำแหน่งเดิม เปลี่ยนย้ายกระทรวงใหม่ 7 คน ได้แก่ 1. “พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นรองนายกรัฐมนตรี 2. “พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 3. “พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

4. “นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 5. “ชุดิมา บุญยประภัสร์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 6. “นายสุวัพันธุ์ ดันยวรรธนะ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 7. “นายสุวิทย์ เมษินทรีย์” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีใหม่ จำนวน 10 คน เป็น 8. “พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล” เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 9. “นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 10. “นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 11. “นายกฤษฎา บุญราช” เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12. “นายลักษณ์ วจนานวัช” เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ 13. “นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร” เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ

14. “นายศิริ จิระพงษ์พันธ์” เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 15. “นายไพโรจน์ สุโษิตถาวร” เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 16. “นพ.อุดม คชินทร” เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 17. “นายสมชาย หาดใหญ่” เป็นรัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ควบตำแหน่ง 1 ราย คือ 18. “พล.อ.ประจิน จั่นตอง” รองนายกรัฐมนตรี กับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ยังคงดำรงตำแหน่งเดิม ไม่มีเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 19. “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 20. “นายวิษณุ เครืองาม” รองนายกรัฐมนตรี 21. “นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์” รองนายกรัฐมนตรี 22. “นายดอน ปรมัตถ์วินัย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 23. “นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 24. “นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 25. “นายวิสุทธิ ศรีสุวรรณ” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 26. “นายอคม เดิมพิทยาไพสิฐ” รัฐมนตรีว่าการ



กระทรวงคมนาคม 27. “นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 28. “พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

29. “พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 30. “นายสุธี มากบุญ” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 31. “นายวีระ โรจน์พจนรัตน์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 32. “นายปิยะสกล สกลสัตยาทร” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 33. “นายอุตตม สาวนายน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ 34. “นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กับ 35. “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี ทั้งหมดคือ “โฉมหน้า ครม.ตู้ 5” เต็มคณะ

ในการปรับคณะรัฐมนตรี “ประยุทธ์ 5” บุคคลที่สร้างความฮือฮา พลิกโลกวิทยาศาสตร์ได้มากกว่าใครเพื่อน คงไม่มีใครเกินไปกว่า “ด็อกเตอร์ศิริ จิระพงษ์พันธ์” ม้ามีดนอกสายตา โม่ที่นำเสนอด้านน้ำลือ หรือกูรูคาดเดากันออกมามากมายนาม ถูกหักปากกาเขียน พากันจับทุกสำนัก ซื่ออยู่นอกสภบบ แทง ผิดกันราบคาบ

อย่างไรก็ตาม เมื่อตามไปดูโปรไฟล์ “ด็อกเตอร์ศิริ” ถือว่าไม่ธรรมดา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก California Institute of Technology สาขาวิศวกรรมเคมี เกียรตินิยม และเข้าเรียนต่อระดับปริญญาเอกในสาขาเดียวกัน จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 1 - พุธที่ 7 ธันวาคม 2560

ปีที่: 38

ฉบับที่: 1946

Col.Inch: 65.72

Ad Value: 31,545.60

หน้า: 8(กลาง)

PRValue (x3): 94,636.80

Clip: Full Color

คอลัมน์: ลีกแต่ไม่ลับ

กลับมาเมืองไทยได้พักใหญ่ เป็นผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เพราะมีความรู้ในเรื่องปิโตรเลียมธรรมชาติ และปิโตรเลียมเคมี

ช่วงหนึ่ง “ดร.ศิริ” ถูกเชิญเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับธนาคารกรุงเทพ ในเรื่องการวางแผนและแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพื่อประกอบการวางแผนทางโครงสร้าง ซึ่งแบ่งกรุงเทพฯ ให้ความสนใจมากในขณะนั้น

นอกจากนั้น ยังมีประสบการณ์ในการออกแบบโรงแยกก๊าซ-โรงกลั่นน้ำมันอีกด้วย

เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ เป็นคนที่มีความเข้าใจค่อนข้างดีเป็นพิเศษต่อข้อดี-ข้อเสียของระบบการให้สัมปทานปิโตรเลียมในประเทศ

แน่นอนเลยว่า จากคุณสมบัติส่วนนี้ ทาง “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” น่าจะมีพรายกระซิบให้ตั้งตัว “ดร.ศิริ” มาทำงานสำคัญที่คั่งค้างอยู่ นั่นก็คือ

การผลักดันให้เปิดสิทธิสำรวจและการผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ หรือ “รอบที่ 21” โดยเฉพาะกระบวนการให้สิทธิสำรวจแหล่งบงกช-เอราวัณ ที่จะหมดอายุสัมปทานในปี 2565-2566

ซึ่งคณะรัฐมนตรีของ “บิ๊กตู่” ให้ความเห็นชอบกับร่าง “พ.ร.บ.ปิโตรเลียม” ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 แต่กลับสะดุด ยังไม่สะเด็ดน้ำ

ดังนั้น เชื่อว่าภารกิจหลักในการตั้ง “ศิริ จิระพงษ์พันธ์” มาหนึ่งว่าการกระทรวงพลังงาน น่าจะเพื่อการนี้ มากกว่ากิจอื่นใดทั้งหมด

โปรดติดตามดูกันต่อไปว่า จะต้านแรงกระแทกจากเอ็นจีโอสายพลังงานไทย iveauหรือไม่ ●



สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ในหลวงพระราชทานโอวาทกรม. ให้แก่ช้อบกพร่อง ยึดแนวทางร.๙-ใช้ปัญญา-ปชช.มีสุข

ในหลวงพระราชทานโอวาทกรม.ให้แกช้อบกพร่อง ยึดแนวทางร.๙-ประชาชนมีสุข

ผู้จัดการรายวัน360 - ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้นายกฯ นำ 18 รมต.ใหม่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ พร้อมพระราชทานโอวาทกรม. ใช้ปัญญา แก่ช้อบกพร่อง ทำให้ประชาชนมีความสุข คำนึงถึงความมั่นคงประเทศชาติ ทรงอวยพรให้ รมต.ทุกคนประสบความสำเร็จในการทำงาน ขณะที่ รมต.ใหม่รับใส่เกล้าฯจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ รมว.พลังงาน ย้ำ “ล้มปทานปิโตรเลียม-โรงไฟฟ้าถ่านหิน” เร่งด่วน แต่ต้องรอบคอบ เผยเข้ากระทรวงทำงานทันที ยันไม่หนักใจ

อ่านต่อหน้า | 11

วานนี้ (30 พ.ย.) เมื่อเวลา 18.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำคณะรัฐมนตรีที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ

ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสต่อคณะรัฐมนตรีตอนหนึ่งว่า “การทำงานแน่นอนต้องเจอปัญหาที่ข้อขัดข้อง และเกิดช้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดตลอด อัน

นี่เป็นมาตามประวัติศาสตร์ แต่ถ้าเกิดใช้ปัญญาพร้อมใช้กำลังใจและความมุ่งมั่นที่ดี ก็จะมีใจรักแก้ไขข้อขัดข้อง ช้อบกพร่องและอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะความสุขส่วนรวมภาพรวม ตลอดจนความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนก็เป็นสิ่งสำคัญของประเทศไทย มีวิธีการทำงานมากมายหลายอย่าง แต่ความมุ่งมั่นและความตั้งใจรับใช้ประชาชน ประเทศ และสถาบันอันสูงสุดดังกล่าวของชาติมีความสำคัญประชาชนเขาอยากมีความสุข ประชาชนเขาอยากมีความมั่นใจปลอดภัยและเขาก็พร้อมที่จะเดินก้าวหน้าไปในทางที่ถูกที่ควร คณะรัฐมนตรีก็มีหน้าที่ขับเคลื่อนดูแลปกป้องคุ้มครองประเทศชาติแผ่นดินของเรา ขอให้คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ท่านรับสั่งไว้มากมาย ท่านทรงปฏิบัติไว้มากมาย ท่านไปศึกษาพระราชกรณียกิจ พระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ก็คงจะเป็นสิ่งที่เป็นแนวทางที่ดีของประเทศชาติเพื่อจะสืบสานต่อจากพระราชปณิธานจากพระองค์ แน่ใจว่าประชาชนเขาก็ต้องการแบบนั้น ก็ขอให้โชคดีทุกคน"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านั้นบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นไปอย่างคึกคัก ตั้งแต่เวลา 14.20 น. บรรดารัฐมนตรีใหม่ต่างทยอยเดินทางไปยังห้องสี่เหลี่ยม ตึกสันติไมตรี เพื่อถ่ายภาพทำบัตรประจำตัว จากนั้น รัฐมนตรีได้เดินทางขึ้นรถตู้ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เดินทางไปยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทั้งนี้สำหรับรัฐมนตรีที่ต้องเดินทางเข้าเฝ้าฯ มีจำนวนทั้งหมด 18 คน แบ่งเป็นรัฐมนตรีใหม่ 10 คนและรัฐมนตรีที่แต่งตั้งโยกย้ายใหม่ จำนวน 8 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐมนตรีต่างให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆ ก่อนเดินทางเข้าเฝ้าฯ อาทิ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนจะเริ่มงานในวันที่ 1 ธ.ค.ทันที โดยจะเข้าทำเนียบเวลาประมาณ 07.00 น.และขึ้นสักการะพระพรหมบนตึกไทยคู่ฟ้า และศาลดา ยาย ต่อจาก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกฯ ที่จะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล ส่วนการทำงานในคณะกรรมการต่างๆนั้น นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า ได้หารือกับนายวิษณุ

เครื่องม รองนายกรัฐมนตรีแล้ว ได้ข้อสรุปว่าตนยังสามารถควบคุมกันได้ ทั้งในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านเศรษฐกิจ ส่วนตำแหน่งนอกเหนือจากนั้นตนได้ลาออกหมดแล้ว

ทางด้าน นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า ตนจะเข้าทำงานที่กระทรวงในวันที่ 1 ธ.ค.ส่วนจะเริ่มดำเนินการเรื่องใดก่อนนั้น ค่อยๆกันที่หลัง ทั้งนี้ ถือเป็นภารกิจกลับเข้าทำเนียบฯ เป็นครั้งแรก หลังไม่ได้เข้าทำเนียบฯ เลยเป็นเวลา 9 ปี

ขณะที่ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม กล่าวว่า ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรกับการได้รับตำแหน่งในครั้งนี้

ด้าน นายลักษณ์ วัฒนวนิช รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตนจะเข้าทำงานที่กระทรวงในวันที่ 1 ธ.ค.พร้อมกับ นายฤชดา บุญราช รมว.เกษตรฯ ที่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารือกันว่าใครจะรับผิดชอบหน่วยงานใดบ้าง ส่วนปัญหาต่อนั้นในเรื่องพืชผลการเกษตรตกตานั้น ตนไม่กังวล เพราะมีแผนนโยบายอยู่แล้ว โดยจะยึดเสียงประชาชนเป็นหลัก

ภายหลังเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตน นายอุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งอยากให้กรม.ดูแลเรื่องความมั่นคง ซึ่งไม่ได้หมายถึงมิติการเมือง แต่เป็นทุกเรื่องทั้งความเป็นอยู่ อาหาร ความปลอดภัยให้ประชาชนมีความสุข พระองค์ท่านทรงพระราชทานคำแนะนำว่าต้องใช้ปัญญา ซึ่งก็ต้องย้อนไปที่ว่าเราสอนลูกศิษย์ให้มีปัญญาจริงหรือไม่

ขณะที่ นายฤชดา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่ง ให้รัฐมนตรีทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ คำนึงถึงความมั่นคงของประเทศชาติ และประโยชน์สุขของประชาชน ส่วน นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน กล่าวว่า ในส่วนเรื่องการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่ และปัญหากลุ่มคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินอ.เทพา จ.สงขลา จะต้องขอรับฟังข้อมูลจากข้าราชการในกระทรวงและประชาชนก่อน โดยเฉพาะเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ทั้งนี้ ทุกอย่างเป็นเรื่องสำคัญหมด และเร่งด่วนเราต้องดูข้อมูลให้ดีให้รอบคอบก่อน ขอไปหารือกันก่อน

ยืนยันไม่หนักใจในการเข้ามาทำหน้าที่นี้ โดยในวันที่ 1 ธ.ค.จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงด้าน พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ยุติธรรม กล่าวถึงการรับหน้าที่ รมว.ยุติธรรม ว่า ตนกำลังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานของกระทรวงยุติธรรมมาศึกษา เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมประชุม กรม. ในวันที่ 4 ธ.ค.นี้ เพื่อรับทราบแนวทางการทำงานจากนายกรัฐมนตรี จากนั้นก็จะประชุมคณะผู้บริหารของกระทรวงฯ ในวันเดียวกันซึ่งจะทำให้ทราบรายละเอียดงานได้มากขึ้น รวมถึงแนวทางแก้ปัญหาในเรื่องสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง.

แฟ้มข่าว



● "ก.เกษตรฯ" ปีราชการ ใช้ยางพาราเพิ่ม

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้ยางพาราในการดำเนินโครงการของส่วนราชการปี 2560 ที่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนการใช้ยางภายในประเทศ ได้มีการสรุปการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 มีจำนวน 9 หน่วยงานราชการที่ยื่นแจ้งซึ่งใช้ยางพารา รวมปริมาณน้ำยางชั้น 22,321 ตัน และยางแห้ง 2,952 ตัน รวมเงินงบประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท สำหรับปี 2561 มี 5 หน่วยงานที่ยื่นความจำนงใช้ยางพารา คือ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดี ได้สั่งการเพิ่มเติมให้หน่วยงานอื่นๆ ดำเนินการเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งตั้งงบประมาณโดยใช้แบบฯ ปกติของแต่ละหน่วยงาน และแจ้งข้อมูลภายในวันที่ 1 ธันวาคมนี้

กฤษฎาพิต10วันดันยางพุ่ง ชลบุรีเปิดเวทีถก'อีอีซี'วันนี้

กลุ่มห้าง-โรงแรมเผยอีอีซีช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คลังเตรียมทหารเรือ มท.เร่งใช้งบ อปท.แนะท้องถิ่นชงโปรเจกต์ใหม่ อธิบดี สถ.หารือท้องถิ่นวางแผนใช้งบฯ เน้นโครงการใช้ยางพารา เอกชนเชียร์ดึงเงินค้างท่อ หอการค้าเสนอเงินควรลงอีอีซีด่วน 'กฤษฎา'เรียกดูข้อมูลยาง-ไอยูยู

(อ่านต่อหน้า 8)



กฤษฎา บุญราช

ต่อจากหน้า 1

กฤษฎา

คลังเตรียมทหารเรือเร่งใช้งบอปท.

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงนโยบายเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนตามนโยบายรัฐบาลว่า ยังไม่ได้นัดหารือกับกระทรวงมหาดไทยถึงการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) คงต้องหารือกันเร็วๆ นี้ แต่ยังไม่ได้กำหนดวันที่จะหารือ

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่า ขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะบอกรายละเอียดว่าเงินก้อนแรกของ อปท.ที่นำมาใช้ 5 หมื่นล้านบาท นั้นแบ่งไปจังหวัดไหนบ้าง เพราะต้องหารือร่วมกันก่อนว่า เงินที่ไม่สามารถเอามาใช้ได้นั้นเป็นเพราะอะไร อาจเป็นเพราะโครงการเก๋ามีปัญหาไม่เรียบร้อย หรือเป็นเงินในโครงการเดิมที่ถูกกำหนดเมื่อไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้ เพราะกลัวว่าจะมีปัญหาความไม่โปร่งใส ดังนั้นคงต้องหารือกันก่อนและดูว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร

แนะท้องถิ่นชงโปรเจกต์ใหม่

“ถ้าโครงการเดิมไม่สามารถเดินทางไปไหนได้เพราะมีปัญหา อาจให้ อปท.เสนอให้โครงการใหม่จากงบเดิม ซึ่งในการเสนอ

ให้งบประมาณนั้นเป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทยในการพิจารณา เหมือนกับมาตรการลงทุนระดับจังหวัดที่กระทรวงการคลังเสนอให้มีการใช้งบประมาณและช่วยกำหนดกรอบการใช้งบประมาณว่าใช้ประเภทอะไรได้บ้าง แต่ในการดูแลงบประมาณ การเสนอขอใช้งบประมาณ เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในการดูแล ติดตาม และพิจารณา ซึ่งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ตั้งเป้าหมายใน 4 เดือน ต้องมีเงินออกมา ดังนั้นในระหว่างนี้ กระทรวงการคลังคงต้องหารือกับกระทรวงมหาดไทยว่าอะไรที่เป็นปัญหาไม่สามารถนำเงินออกมาใช้ได้ ถ้าปัญหาติดขัดที่ระเบียบเบิกจ่ายของกระทรวงการคลังก็พร้อมแก้ไขให้ แต่ถ้าเป็นปัญหาของระเบียบมหาดไทยต้องดูว่าจะแก้ไขอย่างไร

“ก่อนหน้านี้อธิบดีกระทรวงการคลังพยายามขอให้ทางกระทรวงมหาดไทยและ อปท.นำเงินดังกล่าวออกมาใช้นานหลายปีแล้ว แต่ไม่สามารถนำออกมาใช้ได้ ดังนั้นเมื่อเป็น คำสั่งจาก ครม. ออกมา คาดว่างบประมาณดังกล่าวจะนำมาใช้ น่าจะเริ่มเห็นช่วงปีหน้า” แหล่งข่าวกล่าว

เอกชนเชียร์ดึงเงินค้างท่อ

นายเกรียงไกร เอียธรกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า การดึงเงินค้างจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีอยู่กว่าแสนล้านบาทมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจในปีหน้า และเริ่มปลดล็อกกฎระเบียบเพื่อได้ใช้เงินก่อน 5 หมื่นล้านบาท ถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะนำเงินค้าง

ท่อมาบริหารจัดการ กระตุ้นกำลังซื้อ และเพิ่มการทำงานในต่างจังหวัด สะท้อนถึงนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจท้องถิ่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค

นายเกรียงไกรกล่าวว่า เมื่อดูตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) หรือการส่งออก จะเห็นว่ามีการขยายตัวที่ดี ทำให้เศรษฐกิจมหภาคฟื้นตัวต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นจึงต้องกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะในชุมชน เช่น การท่องเที่ยว จะทำอย่างไรให้กระจายไปในหลายๆ พื้นที่ โดยเฉพาะสถานที่ที่ยอดฮิต มองว่าหากสามารถเดินทางไปพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นได้ จะส่งผลให้ภาคการลงทุนขยายตัวดีขึ้นด้วย เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

หอการค้าเสนอเงินควรลงอีอีซีด่วน

ว่าที่ ร.อ.จิตรี ศิริธรานนท์ รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การที่รัฐบาลเตรียมทุ่มงบกว่า 2 แสนล้านบาท ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส่วนตัวประเมินว่าภูมิภาคที่จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องกระจายงบประมาณลงไป คือภาคตะวันออก เชียงเหนือ (อีอีซี) เนื่องจากประสบปัญหาในเชิงเศรษฐกิจมากที่สุด รองลงมาคือภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ส่วนภาคตะวันออกถือว่ามีความเข้มแข็งในเศรษฐกิจที่สูงกว่าภูมิภาคอื่นพอสมควร ทั้งนี้ ยอกยเสนอแนะว่าโครงการที่รัฐบาลจะลงไปสู่ท้องถิ่น ควรมาจากความต้องการของคนท้องถิ่นเอง เพื่อจะได้ตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่ ไม่ใช่เข้ามาจากรัฐบาลจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามอยากให้โครงการที่ลงมาเป็นโครงการที่เน้นความยั่งยืน ไม่ใช่ประชานิยม ที่เน้นอาศัยเพียงการใช้งบประมาณแบบโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เพราะประเทศไทยไม่ใช่ประเทศร่ำรวยที่จะมีงบประมาณมหาศาลหรือสวัสดิการมากมาย แต่อยากให้รัฐบาลใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นสร้างอาชีพ สอนประชาชนจับปลา ไม่ใช่ให้ปลาแล้วก็หมดไปเพียงอย่างเดียว

อธิบดีสถ.เน้นใช้ยางพารา

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กล่าวว่า ครม. มีมติเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย

และ อปท.สามารถนำเงินสะสมไปใช้ในการตามภารกิจหน้าที่จำนวน 1.5 แสนล้านบาท ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังท้องถิ่นต่างๆ ในเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให้ท้องถิ่นตระหนักและเร่งดำเนินการโดยท้องถิ่นจะต้องไปสำรวจแผนงานโครงการ และแผนงบประมาณของท้องถิ่นว่ามีอะไรบ้าง โครงการจากแผนมาทำเรื่องขออนุมัติจากสภาท้องถิ่นเพื่อเอาเงินสะสมมาใช้ นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือไปยังท้องถิ่นต่างๆ ว่าอย่างน้อย 1 โครงการของ อปท. จะต้องพิจารณาใช้ยางพารามาดำเนินการเพื่อช่วยชาวสวนยาง เพราะท้องถิ่นหนึ่งสามารถดำเนินการได้หลายโครงการ แต่ทั้งนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไร เราเพียงแต่ขอความร่วมมือเท่านั้น

แนะรวมเงิน-ซื้อพันธบัตร

นายศักดิ์พงศ์ ธรรมอาชากุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รัฐบาลในอดีตเคยมีข้อเสนอเพื่อนำเงินสะสมท้องถิ่นออกมาใช้และอ้างเหตุผลเดียวกันแต่ไม่เคยประสบผลสำเร็จ เนื่องจากฝ่ายท้องถิ่นอาจจะไม่ตอบสนอง หรือหลักเกณฑ์การใช้เงินรัดกุมเกินไป ฝ่ายกำกับดูแลและฝ่ายตรวจสอบเตรียมตรวจเข้ม หรือ อปท.บางแห่งนายกกับฝ่ายสภาอยู่คนละฝ่าย

“มีเทศบาลนครบางแห่งในภาคอีสานมีเงินสะสมประมาณ 2,000 ล้านบาท เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารกับสภาท้องถิ่นทำให้มีเงินสะสมเหลือมาก เนื่องจากหลักของการใช้เงินสะสมต้องพิจารณาว่าอยู่ในแผนงาน อยู่ในอำนาจหน้าที่ และมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ และไม่สามารถเอาเงินสะสมมาใช้ทำถนน สะพาน อาคารสำนักงาน หรือซื้อสิ่งหยาบหยาบได้ และที่สำคัญต้องให้สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ ดังนั้นการที่รัฐบาลจะให้ท้องถิ่นนำเงินสะสมมาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศนั้น เป้าหมายสุดท้ายเพื่อให้เศรษฐกิจดีแต่เรื่องนี้เป็นหน้าที่หลักของท้องถิ่นหรือไม่” นายศักดิ์พงศ์กล่าว

นายศักดิ์พงศ์กล่าวว่า ขอเสนอรัฐบาลใช้วิธีการรวมเงินท้องถิ่นเพื่อกู้เงินสะสมของท้องถิ่นไปใช้จ่าย โดยอาจออกพันธบัตรดอกเบี้ยต่ำหรือไม่มีดอกเบี้ย และให้ทุกท้องถิ่นขออนุมัติจากฝ่ายสภาให้นำเอาเงินสะสมไปซื้อพันธบัตรของรัฐบาลทั้งระยะสั้นหรือ

ระยะยาว แต่มีเงื่อนไขว่ารัฐบาลไม่ควรเอาเงินสะสมใช้ต่อรองในการจัดสรรแบ่งปันรายได้ระหว่างรัฐบาลกลางกับท้องถิ่น

อบต.งใช้จ้างงานท้องถิ่น

ด้านนายอาจ เพ็งเยี่ยม รองเลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาล เนื่องจากการใช้งบท้องถิ่นควรคำนึงถึงปากท้องของประชาชนในระดับฐานรากเป็นหลัก และขณะนี้ประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรประสบปัญหาราคาสินค้าผลผลิตตกต่ำ รายได้ไม่คุ้มกับการลงทุน และมีหนี้สิน สำหรับผู้ที่ไม่มีผลกระทบคือข้าราชการที่มีเงินเดือนประจำ ดังนั้น หากรองนายกรัฐมนตรีมีแนวคิดจะนำเงินสะสมของเทศบาลและ อบต. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จ้างงานคนท้องถิ่น ทำให้มีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น จึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่ต้องพิจารณาระเบียบการเบิกจ่ายให้เรียบร้อย ทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สตง. ป.ป.ช. เพื่อให้สามารถดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลได้ ขณะเดียวกันควรมีการกันเงินสะสมสำหรับจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และเงินสำรองสำหรับเหตุภัยพิบัติ ส่วนกรณี

ที่ฝ่ายบริหารและสภาท้องถิ่นรักษาการไม่น่าเป็นเหตุผลหลัก แต่ควรคำนึงถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก

ลุ้นไตรมาส4จีดีพีโต4.6%

นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยแรงขับเคลื่อนสำคัญคือการส่งออกขยายตัวสูงสอดคล้องกับอุปสงค์ต่างประเทศ การท่องเที่ยวเติบโตสูงจากฐานต่ำ การลงทุนขยายตัวแต่ดีขึ้น การบริโภคขยายตัวต่อเนื่อง และเชื่อว่าช่วงที่เหลือของปีเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวต่อเนื่อง จากแรงส่งภาคการส่งออก การเร่งเบิกจ่ายภาครัฐ การขยายตัวของสินเชื่อเชื่อจะทำให้เห็นการลงทุนเอกชนมากขึ้น การท่องเที่ยวขยายตัวดีและนักท่องเที่ยวจีนกลับมา รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือชาติที่ช่วยกระตุ้นการบริโภค มีโอกาสทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 4/2560 จะขยายตัวได้เท่ากับ

ไตรมาส 3/2560 ที่ 4.3%

“ตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 4 จะได้อานิสงส์จากฐานต่ำเทียบปีก่อน ทั้งการบริโภค มาตรการปราบทัวร์จีนผิดกฎหมาย จึงมีโอกาสขยายตัวได้เท่ากับไตรมาส 3 บวกบรรยากาศเศรษฐกิจโดยรวมเอื้ออำนวย ทั้งส่งออก 10 เดือนโต 9.5% มีโอกาสโตถึง 10% สูงกว่าประมาณการที่คาดไว้ 8% จีดีพีไตรมาส 4 อาจโต 4.6% ส่งผลจีดีพี 9 เดือนแรกโต 3.8% ทั้งปีน่าจะได้เห็น 4% แม้ ธปท. คาดการณ์ไว้ 3.8%” นายดอนกล่าว

ธปท.เฝ้าระวังค่าเงินบาท

นายดอนกล่าวว่า ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2561 เชื่อว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคงมากขึ้น โดยประมาณการปัจจุบัน ธปท.คาดว่าจีดีพีจะโต 3.8% ซึ่งแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาจากในประเทศมากขึ้น ทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ การลงทุนเอกชน และการบริโภค ขณะที่การส่งออกชะลอตัวลงบ้าง เพราะปี 2560 เติบโตสูง สำหรับความเสี่ยงที่ต้องติดตามทั้งนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก มาตรการกีดกันการค้าของสหรัฐฯ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และในประเทศคาดหวังจะเห็นการกระจายตัวของเศรษฐกิจและกำลังซื้อ แต่หากไม่เป็นไปตามคาดก็เป็นความเสี่ยงกระทบเศรษฐกิจได้ รวมถึงค่าเงินบาท ซึ่งวันที่ 30 พฤศจิกายน อยู่ที่ 32.57 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น 9.93% จากต้นปี ในอาเซียน แข็งค่าอันดับ 2 รองจากเวียดนาม เกาหลีใต้ ซึ่ง ธปท.ไม่ได้มีแนวโน้มใจได้เข้าไปดูแลไม่ให้เกิดค่าเร็วเกินไปจนกระทบผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออก ละท้อนจากเงินสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ที่ 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากปลายปี 2559 ที่ 1.7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และค่าเงินบาทระดับนี้ถือว่าอ่อนค่าเทียบปี 2557 เฉลี่ยอยู่ที่ 32.48 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

กนอ.แจงข้อมูลในเสวนาอีอีซี

น.ส.ทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในฐานะรองเลขาธิการสายงานปฏิบัติการเชิงพื้นที่ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) กล่าวถึงการจัดเสวนา “ชาวชลบุรีได้อะไรจาก EEC” ที่โรงแรม The Tide Resort-บางแสน จ.ชลบุรี วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ว่า

การเสวนาครั้งนี้จะเน้นให้ข้อมูลการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ให้ประชาชน จ.ชลบุรี รับทราบข้อมูลเชิงลึก ทั้งด้านการลงทุน การท่องเที่ยว การค้า การศึกษา และการสาธารณสุข โดยในส่วนของ กนอ.เน้นให้ข้อมูล 2 ส่วนหลัก คือ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งปัจจุบันมี 5 โครงการหลัก ที่จะเข้ากระบวนการลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชน (พีพีพี) ประกอบด้วย รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สนามบินอู่ตะเภา รถไฟฟ้ารางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ โครงการพัฒนา 3 ท่าเรือ ศูนย์ซ่อมและบำรุงอากาศยานในอู่ตะเภา ซึ่งทั้งหมดจะเริ่มลงทุนตั้งแต่ปี 2561 นี้ โดยท่าเรือแหลมฉบังถือเป็นโครงการอยู่ใน จ.ชลบุรีโดยตรง ที่เหลือจะเน้นผ่านเท่านั้น

ยืนยันวาทกรรมเห็นพ.ร.บ.อีอีซี

น.ส.ทัศนีย์กล่าวว่า อีกด้านที่จะชี้แจงในเวทีเสวนาคือ ความคืบหน้าการผลักดันร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อีอีซี พ.ศ... ซึ่งล่าสุดคณะกรรมการธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ขอขยายกรอบเวลาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อีอีซี ออกไปอีก 60 วัน ครบกำหนดวันที่ 25 มกราคม 2561 แต่จากการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.อีอีซี ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้หารือถึงการพิจารณากฎหมายว่าน่าจะเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการ เพราะการพิจารณากฎหมายมีความคืบหน้าไปกว่า 50% แล้ว กฎหมายหลายมาตราที่ไม่มีปัญหา อาทิ มาตรา 34 เรื่องการถมทะเล ที่ทางทหารเรือต้องการมีส่วนร่วม ขณะที่กระทรวงกลาโหมเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่ในคณะกรรมการนโยบายอีอีซี ก็ได้รับการเพิ่มเติมในร่างกฎหมายแล้ว

“การชี้แจงความคืบหน้าการลงทุนในงานเสวนาวันที่ 1 ธันวาคมนี้ มีความชัดเจนในหลายโครงการลงทุนที่ สกรศ.ดำเนินการ และ กนอ.เองเข้ามาผลักดันอย่างเต็มที่ มั่นใจว่าผู้ร่วมเสวนาจะได้รับความข้อมูล และทำให้เกิดความเชื่อมั่นทั้งนักลงทุนและประชาชนในพื้นที่ จ.ชลบุรี” น.ส.ทัศนีย์กล่าว

โปรเจกต์อีอีซีชวนสนใจเอสเอ็มอี

นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็จ นายกสมาคม

ส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (SMEs) กล่าวถึงการจัดงานอีอีซีว่า โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ถือว่าดีแน่นอน เพราะจะเกิดการพัฒนามากมาย มีการลงทุน สร้างงาน สร้างเงินให้กับประชาชน ในส่วนของกลุ่ม SMEs นั้น หากมองภาพกว้างๆ อาจจะไม่เกี่ยวข้อง แต่ในความเป็น

(อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 8

กฤษฎา

จริงแล้วรัฐบาลจะส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเกี่ยวกับการลงทุนไม่ว่าจะเป็นอากาศยาน การสร้างเมืองใหม่ การปรับปรุงถนนหนทาง ซึ่งในส่วนนี้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถดำเนินการได้ อาทิ อุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ ควรให้การสนับสนุนผู้ประกอบการด้านเครื่องจักรกลรายย่อย เพราะโครงการของอีอีซีจะเน้นการพัฒนาตามโครงการที่จะส่งเสริมทั้งหมด 10 โครงการ แต่โครงการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ 3 จังหวัด ควรให้การสนับสนุนให้ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน เปรียบเสมือนเฟืองจักรตัวหนึ่งของโครงการ เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันได้ นักธุรกิจท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมในการสร้างงานให้กับคนในชุมชน เสริมรายได้ให้กับประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

“การพัฒนาสิ่งที่ต้องมาคือเครื่องอุปโภคบริโภคถือว่ามีความสำคัญของคนในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะอาหารการกินก็มีส่วนสำคัญเหมือนกัน ภาครัฐจะต้องหันมามองในจุดนี้ด้วย ไม่ใช่จะต้องพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมนวัตกรรมใหม่ๆ แต่สินค้าในท้องถิ่นควรได้รับการสนับสนุนด้วยเช่นกัน” นางเพ็ญทิพย์กล่าว และว่า อีอีซีเกิดขึ้นในครั้งนี้ โดยเฉพาะ จ.ชลบุรี ในอนาคตจะเป็นทั้งเมืองท่าที่สำคัญ เพราะมีท่าเรือแหลมฉบัง เมืองอากาศยาน เพราะมีสนามบินอู่ตะเภา และโรงงานซ่อมเครื่องบิน มีรถไฟความเร็วสูง มอเตอร์เวย์ รวมทั้งมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทุกอย่างจะเกิดการพัฒนาย่างรวดเร็ว อยากให้มองถึงกลุ่ม SMEs ที่ภาครัฐควรให้การสนับสนุน

ด้วยเช่นกัน เพราะเหมือนเครื่องจักรตัวหนึ่งของพื้นที่อีอีซี

กลุ่มห้าง-โรงแรมซัดขับเคลื่อนศก.

ด้านนายสุรรัตน์ เมฆะวารกุล ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า โรงแรมในเครือ โมเดิร์นเทรด มอลล์ พัทยา กล่าวว่า ยอมรับอีอีซีจะเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาของภาคตะวันออกเต็มที่

เพราะมหาดทั้งรถไฟความเร็วสูง ทางอากาศยาน ถนนหนทาง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวจะดีมาก เพราะอยู่ในโครงการของอีอีซีด้วยเหมือนกัน โดยเฉพาะเมืองพัทยาเหมือนไข่มุก เมื่อมีการสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา แรงงานเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่ต้องมาจะต้องมีการพักผ่อน คลายเครียด ผู้ประกอบการโรงแรมต่างๆ ก็จะได้รับอานิสงส์ไปด้วย ซึ่งอนาคตเศรษฐกิจใน จ.ชลบุรี จะเป็นลักษณะของการก้าวกระโดดอย่างไรก็ตามอยากจะให้ระมัดระวังการใช้กฎหมายพิเศษ เพราะอาจจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างมลภาวะ โดยเฉพาะโซนที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติจะต้องไม่ถูกทำลาย ยอมรับว่าคณะกรรมการอีอีซีได้วางมาตรการป้องกันในส่วนนี้แล้วก็ตาม

“ในอดีตการพัฒนาโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญ ช่วงนั้นเน้นแต่เพียงการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม ลืมนึกถึงการหลังไหลของประชาชน รวมทั้งการพัฒนาถนนหนทาง ทำให้เกิดปัญหามากมาย ภาคเอกชนระดมการลงทุนจนทำให้ภาครัฐพัฒนาตามไม่ทัน ซึ่งในเรื่องนี้มั่นใจว่าทางคณะกรรมการอีอีซีได้มีการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตมาแล้ว คงจะไม่เกิดขึ้นในอนาคต ช่วงนี้รัฐบาลได้มีการมุ่งเน้นการพัฒนาตามโครงการอีอีซีและมีการประชาสัมพันธ์กันอย่างมากมาย ประชาชนหลายคนนึกว่าโครงการสำเร็จแล้ว แต่ทำไมประโยชน์ต่างๆ ยังไม่ตกถึงประชาชน อาทิ การจ้างงาน มีโรงงานเกิดขึ้นใหม่ เศรษฐกิจดีขึ้น หากจะกล่าวกันชัดๆ เชื่อว่าความเจริญที่รัฐบาลคาดหวังไว้กับโครงการ

อีอีซีอาจจะเห็นเป็นภาพที่แท้จริงในอีก 10 ปีข้างหน้า” นายสุรรัตน์กล่าว

'กฤษฎา'เรียกดูข้อมูลยาง-ไอยูยู

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ คนใหม่ ได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดของโครงการตามนโยบายเก่าที่ พล.อ.ฉัตรชัย

สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการไว้ว่ามีโครงการอะไรบ้าง เพื่อหารือหลังเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีกำหนดเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงในวันที่ 1 ธันวาคมว่าจะเดินทางไปโครงการอะไรบ้าง เบื้องต้นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯคนใหม่ให้ความสนใจเรื่องการแก้ปัญหาหาราคายางพาราคตกต่ำ โดยสอบถามถึงปัญหา ราคา ต้นทุน และข้อเรียกร้องที่เกษตรกรต้องการ พร้อมกับสอบถามถึงการแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (อัยยูยู) ที่คณะกรรมการด้านการประมงสหภาพยุโรป (อียู) เดินทางมาตรวจสอบความคืบหน้าปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และโครงการในพระราชดำริ เนื่องจากมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ หรืออาจารย์ยักษ์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญจะเข้ามาดำเนินการเรื่องนี้

การันตีราคายางพวงใน10วัน

นายเลิศวิโรจน์กล่าวว่า ทั้ง 3 รัฐมนตรีจะเข้าทำงานที่กระทรวงวันแรกวันที่ 1 ธันวาคม เวลา 09.00 น. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแล้วรัฐมนตรีทั้ง 3 คนจะลงพื้นที่ทันทีเพื่อไปเตรียมงานรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงเปิดอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง จ.ปราจีนบุรี ในวันที่ 3 ธันวาคม ซึ่งอ่างห้วยโสมงเป็นอ่างในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่มีพระราชดำริ

ในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขึ้นมากมายทั่วประเทศ หนึ่งในอ่างเก็บน้ำสำคัญคือ อ่างเก็บน้ำโครงการห้วยโสมง จ.ปราจีนบุรี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วม

รายงานข่าวแจ้งว่า ภายหลังจากเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมั่นใจว่าในส่วนการแก้ปัญหาหาราคายางพาราคตกต่ำนั้น มาตรการที่ได้เตรียมไว้ในเบื้องต้นจะทำให้ยางพาราเพิ่มสูงขึ้นกว่าต้นทุนซึ่งจะทำให้เกษตรกรอยู่ได้ภายใน 10 วัน

ในหลวงทรงสังครม.ใหม่ ใช้ปัญญาแก้ปัญหาอุปสรรค รับสั่งดูแล'ทุกข์สุข'ประชาชน

กรม.น้อมรับใส่เกล้าฯ
รมต.ใหม่รุกแจงนโยบาย

กรุงเทพธุรกิจ ● สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสังครม.ใหม่ดูแลทุกข์-สุขประชาชน ให้ใช้ปัญญาแก้ปัญหาอุปสรรค กรม.น้อมรับใส่เกล้าฯเป็นมงคลสูงสุด หลังถวายสัตย์ฯ "วีระศักดิ์"เผยนโยบายชุดทองเที่ยวทองถิ่นลดเหลื่อมล้ำ "สนธิรัตน์"พร้อมดูแลเป้าส่งออก ประธานกระทรวงเกษตรดูแลราคาสินค้าเกษตร "ลักษณะ"พร้อมฟังเสียงเกษตรกรแก้ปัญหา "ศิริ"เตรียมเรียกประชุมข้าราชการอัปเดตข้อมูลสัมปทานรอบใหม่-โรงไฟฟ้าถ่านหิน "สมชาย"ลุยเสริมแกร่งเอสเอ็มอี "สุวิทย์"ชูเทคโนโลยีอภินิหารคนไทย4.0 "กอบศักดิ์"ยังไม่ลาออกกกก.ปฏิรูป-ยุทธศาสตร์ พร้อมทำงานคู่ขนานวานนี้ (30 พ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีใหม่เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ โดยหลังการเข้าเฝ้าฯ

อ่านต่อหน้า 4

▶ **ต่อจากหน้า 1**

รับสั่ง

รัฐมนตรีใหม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสให้คณะรัฐมนตรีทุ่มเทในการแก้ปัญหาประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีความสุขความปลอดภัยในงานในหน้าที่ย่อมมีอุปสรรคก็ให้ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาให้ลุล่วง ทั้งนี้ในการทำงานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะยึดตามแนวนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมาย โดยภารกิจในส่วนแรกก็คือการดูแลการส่งออกที่ถือว่าเป็นนี้ขยายตัวได้ดีให้เติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยจะต้องเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของสินค้าและของประเทศ แสงหาดลาดใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสส่งออก ขณะเดียวกันต้องดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศโดยทำงานร่วมกับกระทรวงอื่นๆ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดูแลราคาสินค้าเกษตร และดูแลผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

"ระยะเวลาประมาณ 1 ปีที่เหลือในการทำงานของ กรม.ชุดนี้ถึงจะเป็นเวลาที่เหลืออยู่น้อยเหมือนเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของรัฐบาล ซึ่งมีภารกิจหลายอย่างที่ต้องทำถามว่าหนักใจหรือไม่ในเรื่องเป้าหมายส่งออกที่สูงขึ้นหรือในเรื่องอื่นๆก็คงต้องทุ่มเทให้มากขึ้น"

ทรงรับสั่งต้องดูแลทุกข์สุขประชาชน

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสที่เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่คณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมในการปฏิบัติหน้าที่ ทรงมีรับสั่งโดยห่วงใยความทุกข์สุขของประชาชน เรื่องความปลอดภัยและทรงรับสั่งเรื่องวัฒนธรรม

ส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงกระแสต่อต้านจากพรรคการเมือง ขอเรียนว่าคงต้องดูจากคำตอบที่นายกรัฐมนตรีที่ให้ไว้และตนเองไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองมาตั้งแต่ปลายปี2551 และมีความตั้งใจทำงานในครั้งนี้อย่างเต็มที่เนื่องจากทำงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬามาต่อเนื่อง จะได้นำประสบการณ์ที่มีมาใช้ประโยชน์ประกอบการทำงานเพื่อนำมาพัฒนาในระบบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโครงสร้างเชิงระบบของกระทรวง ให้สอดคล้องกับระบบดิจิทัลที่กำลังเข้ามามีส่วนอย่างมาก

รวมทั้งจะพัฒนาระบบการท่องเที่ยวที่เคยถูกมองว่าเป็นอุตสาหกรรมทำเงินมาช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยเฉพาะการกระจายความเจริญไปยังการท่องเที่ยวทองถิ่น และการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีความทรหดโหด

ทั้งนี้ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาลที่มาเพื่อการปฏิรูปก่อนนำไปสู่การเลือกตั้ง ดังนั้นงานในหนึ่งปีข้างหน้าจะไม่ใช่งานเพื่อเพียงแต่สร้างความนิยม แต่เป็นเรื่องการสร้างรากฐาน เพื่อทำให้ใครก็ตามที่จะเข้ามารับตำแหน่งต่อในอนาคตได้เห็นว่ามีการปรับพื้นฐาน และข้อกฎหมาย เพื่อความคล่องตัวมากขึ้น

ด้านนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่ง ให้รัฐมนตรีทุกคน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ คำนึงถึงความมั่นคงของประเทศชาติ และประโยชน์สุขของประชาชน

"ลักษณะ"แจงฟังเสียงเกษตรกร

นายลักษณะ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในการทำงานในกระทรวงเกษตรฯในฐานะรัฐมนตรีช่วยฯ ต้องรอนโยบายจากนายกฤษฎา ซึ่งจะหารือกันหลังจากเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงในวันที่1ธ.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวถามว่า รู้สึกหนักใจหรือไม่ที่เข้ามารับตำแหน่งในช่วงที่ราคาสินค้าเกษตร เช่น ยางพาราตกต่ำและรายได้ของเกษตรกรลดลง นายลักษณะกล่าวว่า ไม่รู้สึกหนักใจ เพราะมีมาตรการและนโยบายที่จะดูแลอยู่แล้ว และการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะทำได้ต้องฟังเสียงของเกษตรกรให้มากที่สุด

"ศิริ"รุกเดินหน้านโยบายพลังงาน

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ไม่หนักใจในการทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยมั่นใจว่านโยบายต่างๆ จะเดินหน้าได้ต่อเนื่อง ส่วนการตัดสินใจในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับพลังงานได้แก่ การเปิดสัมปทานรอบที่21 และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินดอนหอยหลอดอย่างรอบด้านทั้งจากฝ่ายข้าราชการในกระทรวง และ

ฟังเสียงจากภาคประชาชน

โดยหลังจากเข้าทำงานที่กระทรวงฯ ในวันที่ 1 ธ.ค. จะมีการประชุมหารือกับข้าราชการเพื่อรับทราบข้อมูล ความคืบหน้าของโครงการต่างๆ โดยทันที

“สมชาย”ดูแล“เอสเอ็มอี-ระบบเอไอ”

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จะเข้าไปขับเคลื่อนงานต่อเนื่องจากตอนที่เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการดูแลเอสเอ็มอี การส่งเสริมระบบอัจฉริยะในโรงงานให้เป็น Smart factory 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล ส่วนนโยบายเรื่องเหมืองแร่ การดำเนินการจะต้องคำนึงถึงหลักความปลอดภัย สวัสดิการของประชาชน และผลประโยชน์ที่ประเทศชาติจะได้รับ

ส่วนคดีความในเรื่องเหมืองแร่ทองคำ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ก็คงให้มีการดำเนินการตามขั้นตอน ส่วนเรื่องอื่นๆ ที่จะต้องมีการดำเนินนโยบายของกระทรวงก็จะประชุมหารือกับข้าราชการเพื่อเร่งรัดให้งานออกมาโดยเร็วที่สุด

“สุวิทย์”ชี้เร่งพัฒนาคนไทย 4.0

นายสุวิทย์ เหมินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์กล่าวว่า จะเร่งผลักดันนโยบายการพัฒนาคนไทย 4.0 โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องวางพื้นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไปโดยใช้กลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0

ส่วนงานในด้านต่างๆ ที่ทำอยู่ก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะในคณะกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง(ป.ย.ป.) นั้น ต้องรอคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีว่าจะให้ทำงานในส่วนนี้ต่อไปหรือไม่

“กอบศักดิ์”พร้อมทำงานคู่ขนาน

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ภายหลังจากมารับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีงานในส่วนต่างๆ ที่ตนเองได้ทำไว้ในตอนที่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะยังคงทำต่อเนื่องทั้งในส่วนของการเป็นคณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และการเป็นประธานอนุกรรมการฯ

จัดโครงการสัมมนาแนวทางปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการไทยเพื่อรองรับ Thailand 4.0 ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็ยังคงทำงานต่อไปโดยมีการหารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แล้วและมีการตรวจสอบแล้วไม่ขัดต่อกฎหมาย

“งานที่จะได้รับมอบหมายต้องรอความชัดเจนจากนายกรัฐมนตรี ส่วนการทำงานต่างๆ ที่ทำมาก่อนหน้านี้ การเป็นคณะกรรมการปฏิรูป คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ผมยังทำหน้าที่ต่อไป ซึ่งหารือกับรองนายกรัฐมนตรีแล้วไม่ขัดต่อข้อกำหนด โดยในส่วนของคณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจซึ่งต้องเร่งรัดการทำงานให้เสร็จในเดือน ธ.ค. ก็คงจะทำหน้าที่ไปก่อน ต่อไปเมื่อมีคณมาแทนก็ค่อยลาออก”นายกอบศักดิ์กล่าว

พระราชทานพระราชโองการฯใหม่ แนะใช้ปัญหา แก้ปัญหาชาติ

รัฐแจงยังไม่ตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ในหลวงพระราชทานพระราชโองการฯ 18 รมต.เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ ให้ใช้ปัญหาแก้ปัญหาชาติ-ประชาชน ด้านแพจ “ไทยคู่ฟ้า” แพร่ข้อความ “บึกตูด” ยังไม่ตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้า “บึกป้อม” ได้ “ยูเอ็น” ยันผู้ชุมนุมมีความผิดชัดเจนงานจางท. ขณะที่ สนช.รับหลักการร่างกฎหมาย ส.ว.-เลือกตั้ง ส.ส.แล้ว ส่วน ป.ป.ช พ้นอดีตเลขาฯ “บุญทรง” ชงยึด 896 ล้าน **อ่านต่อหน้า 15**

รมต.ใหม่

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชโองการฯ ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำคณะรัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งใหม่ จำนวน 18 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ดังรายชื่อต่อไปนี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี, นายสุวัจน์ ตันยวรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม, นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นายกฤษณา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, น.ส.สุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์, พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในกรณีนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชโรจน์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

● สืบสานพระราชปณิธาน ร.9

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัส ความว่า ความมั่นคงของชาติ ความสุข และความปลอดภัยของประชาชน และชื่อเสียง

ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศชาติเรา ซึ่งมีประวัติและวัฒนธรรมอันยาวนานตลอดจนมีสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 สถาบันได้คุ้มครองประเทศมาตลอด การทำงานแน่นอนต้องเจอปัญหาข้อขัดข้อง ปัญหาต่างๆ และจะเกิดข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดตลอด อันนี้เป็นมาตามประวัติศาสตร์ แต่ถ้าเกิดใช้ปัญหา พร้อมด้วยกำลังใจ และความมุ่งมั่นที่ดีก็จะรู้จักแก้ไข ข้อขัดข้อง ข้อบกพร่อง และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ เพราะความสุข ส่วนรวม ภาพรวมของประเทศชาติประชาชนก็เป็นสิ่งสำคัญของประเทศไทย มีวิธีการทำงานมากมายหลายอย่าง แต่ความมุ่งมั่น การสร้างปณิธานที่จะรับใช้ประชาชน ประเทศชาติ และสถาบันอันสูงสุดต่างๆ ของชาติมีความสำคัญ ประชาชนเขาอยากมีความสุข อยากมีความมั่นใจ ปลอดภัย และเขาก็พร้อมที่จะเดินก้าวหน้าไปที่ถูกที่ควร คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ขับเคลื่อนดูแลปกป้องคุ้มครองประเทศชาติแผ่นดินของเรา ขอให้คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่านรับสั่งไว้มากมาย ท่านทรงปฏิบัติมามากมาย ถ้าได้ศึกษาพระราชกรณียกิจ พระราชปณิธานของพระองค์ท่าน

ก็คงจะเป็นสิ่งที่เป็นแนวทางที่ดีของประเทศชาติที่จะสืบสานต่อจากพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน แน่ใจว่าประชาชนก็ต้องการแบบนั้น ก็ขอให้โชคดีทุกคน

● น้อมรับพระราชดำรัส “ใช้ปัญญา”

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเข้าเฝ้าถวายสัตย์ฯ ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งให้รัฐมนตรีทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ คำนึงถึงความมั่นคงของประเทศชาติ และประโยชน์สุขของประชาชน

นายกฤษณ์ รมช.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ฯ ในหลวงรับสั่งอยากให้ ครม.ดูแลเรื่องความมั่นคง ซึ่งไม่ได้หมายถึงมติดการเมือง แต่เป็นทุกเรื่อง ทั้งความเป็นอยู่ อาหาร ความปลอดภัย ให้ประชาชนมีความสุข พระองค์พระราชทานคำแนะนำว่าต้องใช้ปัญญาแก้ปัญหาให้ประชาชน

ขณะที่นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวภายหลังเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ฯ ภายใต้นามตราครุฑว่า พระองค์รับสั่งว่าอาจจะต้องเผชิญปัญหา และทรงห่วงใยกับครม.ทุกคนให้ประสบความสำเร็จในการทำงานเพื่อประเทศ ซึ่งตนและครม.ใหม่ทุกคนก็น้อมรับกระแสรับสั่งของพระองค์

● ครม.บักคู่สู่ถ่ายรูปรูปบัตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ฯ ภายใต้นามตราครุฑของคณะรัฐมนตรีทั้ง 18 คนนั้น ก่อนหน้าที่จะทำเนียบรัฐบาล มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาลได้จัดเตรียมห้องสี่เหลี่ยม ภายในตึกสันติไมตรี เพื่อใช้สำหรับถ่ายภาพ ทำประวัติ และทำบัตรประจำตัวรัฐมนตรีใหม่ ให้แก่รัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ใน “ครม.ประยุทธ์ 5” โดยรัฐมนตรีคนแรกที่จะเดินทางมาถึงคือ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาด้วย พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รมว.สาธารณสุข พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม และรัฐมนตรีคนอื่น ๆ โดยบรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัฐมนตรีใหม่ต่างมีสีหน้ายิ้มแย้ม จากนั้นรัฐมนตรีได้เดินทางด้วยรถตู้ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เดินทางไปยังพระที่นั่งอัมพรสถาน

พระราชวังดุสิต ทั้งนี้ สำหรับรัฐมนตรีที่ต้องเดินทางเข้าเฝ้าฯ มีจำนวนทั้งหมด 18 คน แบ่งเป็นรัฐมนตรีใหม่ 10 คนและรัฐมนตรีที่แต่งตั้งโยกย้ายใหม่ จำนวน 8 คน

ขณะที่นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า จะเข้าทำงานที่กระทรวงเป็นวันแรกในวันที่ 1 ธันวาคม ส่วนจะเริ่มดำเนินการเรื่องใดก่อนนั้น ค่อยว่ากันทีหลัง ทั้งนี้ถือเป็นการกลับเข้าทำเนียบเป็นครั้งแรกหลังไม่ได้เข้าทำเนียบเลยเป็นเวลา 9 ปี

ผู้สื่อข่าวถามว่า คัดคนหรือไม่ที่ถูกมองว่าเข้าสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีได้เพราะการเมือง นายวีระศักดิ์เพียงแต่ยิ้มโดยไม่ได้ออกคำตอบแต่อย่างใด

ส่วน พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม กล่าวว่า ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรกับการได้รับตำแหน่งในครั้งนี้

● ยันฟังเสียงประชาชนเป็นหลัก

ด้านนายอภิรักษ์ โกษะกูล รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 1 ธันวาคม โดยเวลา 07.00 น.จะเข้าสักการะท่านท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ก่อนที่จะสักการะพระภูมิเจ้าที่ศาลศาลายาย ต่อจาก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี โดยจะใช้ห้องทำงานห้องเดิมของนายอวมสิน ชีวะพฤกษ์ อดีต รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทั้งนี้ ได้ปรึกษานายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แล้วว่าสามารถทำงานควบคู่กับตำแหน่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ได้

ส่วนนายลักษณ์ วัจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จะเข้าทำงานที่กระทรวงในวันที่ 1 ธันวาคม พร้อมกับนายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ ที่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารือกันว่าใครจะรับผิดชอบหน่วยงานใดบ้าง ส่วนปัญหาต่อนั้นในเรื่องพืชผลการเกษตรตกต่ำนั้น ไม่กังวล เพราะมีแนวนโยบายอยู่แล้ว โดยจะยึดเสียงประชาชนเป็นหลัก

● “บักป้อม”ได้“ยูเอ็น”ปมมีอบ

ความคืบหน้ากรณีสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรียกร้องให้รัฐบาลไทยปล่อยตัวและยกเลิกข้อกล่าวหาผู้ชุมนุมทุกรายที่ถูกจับกุมขณะเดินประท้วงอย่างสันติ ต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน

ถ่านหินขนาด 2,200 เมกะวัตต์ ที่ จ.สงขลา ภาคใต้ของประเทศไทย วันเดียวกันที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ว่า ไม่ได้กล่าวหาเรื่องเดินขบวนเลย แต่ใช้กฎหมายความผิดซึ่งหน้า ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องของการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่ได้ใช้กฎหมายเรื่องชุมนุมเลยแล้วจะมาเอาอะไร และที่ผ่านมามีประณามไปแล้ว อีกทั้งปล่อยให้ประณามตัว

เมื่อถามว่า อาจมีกลุ่มบุคคลที่สามเข้ามาสร้างความขัดแย้งกับกลุ่มคนในพื้นที่ หรือทำให้แตกแยกเป็น 2 กลุ่ม และทางคณะกรรมการสงวนแห่งชาติ (คสช.) ต้องเข้าไปชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านหรือไม่ พล.อ.ประวิตร ตอบว่า ไม่มีหรอก อย่าไปพูดมากเกินไป อีกทั้ง คสช.ในพื้นที่ก็ทำความเข้าใจกับชาวบ้านอย่างละเอียดอยู่แล้ว เมื่อถามว่าขณะนี้มีความเห็นว่ากลุ่มคนในพื้นที่อาจมีการเคลื่อนไหวหรือไม่ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่มี

นายวิจารย์ สิมมาฉาย ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ให้สัมภาษณ์ว่า พล.อ.ประวิตร ได้แสดงความเป็นห่วงในที่ประชุม โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและรับฟังความเห็นชาวบ้านเพิ่มเติม ทั้งนี้สำหรับขั้นตอนการใช้อิเลชไอเอของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ที่ผ่านมาคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ได้พิจารณาเรื่องนี้แล้ว 6 ครั้ง และให้การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำกลับไปทบทวนในหลายประเด็นที่ชาวบ้านเรียกร้อง พร้อมทั้งชี้แจงในเรื่องที่ยังไม่เข้าใจ ขณะนี้ทาง สผ.กำลังรอรายงานอิเลชไอเอฉบับสมบูรณ์ กฟผ. ซึ่งยังไม่ได้ออกกลับมา หากส่งมาแล้วก็ต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของ คชก. อีกครั้ง ถ้าเห็นชอบก็จะเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และ ครม.ต่อไป

● “ศรีสุวรรณ”ยื่นสอบรัฐละเมิด

วันเดียวกัน สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย นำโดยนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ เข้ายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ผ่านนายโสพล จริ่งจิตร รองเลขาธิการ กสม. ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีการจับกุมแกนนำต่อต้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยนายศรีสุวรรณกล่าวว่า ต้องการให้กส.ดำเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน 4 เรื่อง คือ 1.การเดินเท้าไปคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของชาวบ้าน ไม่ได้มีการชดเชยหรือก่อเหตุรุนแรง จึงเป็นการใช้สิทธิโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แต่เจ้าหน้าที่รัฐกลับใช้กำลังเข้าสลายขบวนการเดินเท้าของชาวบ้าน ซึ่งเข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ขัดต่อระเบียบวินัยที่ถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง 2.การเข้าควบคุมตัวแกนนำทั้ง 15 คนทั้งหมดโดยไม่ใช้ผู้ต้องหา เป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหา แต่กลับมีการใช้เครื่องพันธนาการ หรือล่ามโซ่ ระหว่างนำบุคคลทั้งหมดเดินทางไปยังศาลเพื่อฝากขัง ซึ่งการกระทำดังกล่าวขัดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยให้การรับรองไว้

3.การที่ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการเดินเท้าประเทศไทย ถึงการหายตัวไปของแกนนำระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าสลายขบวนการเดินเท้า ทำนองว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ควบคุมตัวแต่อาจหายไปกับหญิงอื่นนั้น ถือเป็นความเยียดเพศ หยามชาวบ้าน เป็นการลดทอนความน่าเชื่อถือของแกนนำ ถือเป็นกรณีละเมิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเช่นกัน และละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่รัฐธรรมนูญมาตรา 4 บัญญัติคุ้มครองไว้ และ 4.การที่นายกรัฐมนตรีออกประกาศจำนวน 4 ฉบับ เรื่องการกำหนดพื้นที่ การปฏิบัติหน้าที่ และลักษณะความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายใน ซึ่งในความเป็นจริงรัฐธรรมนูญได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่องต่างๆ ไว้รวมถึงเรื่องการชุมนุม การออกประกาศถือเป็นมาตรการที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่ 4 อำเภอสามจังหวัด ต้องอยู่อย่างหวาดกลัว กระทั่งการดำเนินชีวิต ทั้งที่การที่ชาวบ้านที่คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเดินเท้าไปก็ประสงค์จะยื่นหนังสือและอธิบายต่อนายกฯ โดยตรงถึงเหตุของการคัดค้านเท่านั้น จึงไม่เป็นที่น่าพอใจที่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอนายกฯ จะใช้อำนาจตามมาตรา 15 พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรออกประกาศทั้ง 4 ฉบับดังกล่าว การออกประกาศจึงเป็นการใช้อำนาจที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงและขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้ง

ต่อมา นายศรีสุวรรณเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เพื่อร้องเรียน ป.ป.ช. ขอให้ตรวจสอบการใช้อำนาจหรือการกระทำของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ ตามกฎหมาย ป.ป.ช. ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี, พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด และ พล.ต.ต.ปริศนา เบียมวารี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา หลังจากที่ยื่นคำร้องต่อ กส. โดยขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีการจับกุมแกนนำต่อต้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน

● “บิกตู”ยังไม่ตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก “ไทยคู่ฟ้า” ของทำเนียบรัฐบาล ได้เผยแพร่ภาพอินโฟกราฟฟิก คำพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ในการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พร้อมข้อความว่า “รัฐบาลยังไม่ตัดสินใจในเรื่องการสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเทพา ที่มีกำลังผลิต 2,200 เมกะวัตต์ โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และจะพิจารณาอย่างรอบคอบ นอกจากนี้ ขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่า ท่านนายกฯ และรัฐบาลมีความตั้งใจและปรารถนาดีต่อประเทศไทยเป็นที่ตั้ง ทุกนโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล อาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างบ้าง แต่หากมีสิ่งใดที่ประชาชนรู้สึกไม่สบายใจ รัฐบาลก็พร้อมจะรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพื่อให้ประเทศเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น และเกิดประโยชน์ต่อทุกคน”

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ของภาครัฐ เช่น ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและจังหวัด ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล และผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่

● รับหลักการร่างก.ม.เลือกตั้งส.ส.

ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)

เสนอ โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. กล่าวว่า การจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ เป็นครั้งแรกที่ กรธ.ได้เชิญเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มาร่วมพิจารณาหารือตั้งแต่ต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ กกต.ที่มีร่วมประชุมช่วยตรวจสอบความถูกต้องของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ และนำไปเสนอต่อ กกต.ทั้ง 5 คน เพื่อทำความเข้าใจกับกรธ. ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

นายมีชัย กล่าวอีกว่า ภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเลือกตั้งส.ส.เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงบัญญัติหลักการสำคัญ เช่น การกำหนดให้เบอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ของพรรคการเมืองในแต่ละเขตเลือกตั้งไม่ซ้ำกัน เป็นต้น เพราะกลไกที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญที่ให้คะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นคะแนนเสียงที่มีความสำคัญ และผู้เลือกตั้งต้องดูทั้งพรรคและบุคคล เราจึงคิดว่าการใช้คะแนนเสียงที่พรรคและบุคคล เบอร์เดียวกันทั้งประเทศนั้นจะทำให้ขาดความโปร่งใสในเรื่องการพิจารณาตัวบุคคลผู้สมัครแต่ละเขต

● “มีชัย”แจงเบอร์ผู้สมัครไม่ซ้ำกัน

นายมีชัย กล่าวด้วยว่า เชื่อว่าสิ่งที่กำหนดไม่ผิดแปลกกว่าเดิมเนื่องจากประเทศน้อยมากที่จะใช้เบอร์เดียวกัน บางประเทศไม่มีเบอร์ด้วยซ้ำให้เขียนชื่อเอาเอง แต่ข้อสำคัญคือ จะทำให้เลือกคนที่ไหนพื้นที่ที่รู้ เห็น พอใจ ทั้งนี้ กติกาการเลือกตั้งในครั้งนี้จะทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการออกเสียงมากขึ้น การให้ประชาชนสามารถลงคะแนนไม่ประสงค์จะเลือกผู้สมัครคนใดนั้น เดิมไม่เคยนำเอาคะแนนส่วนนี้มานับ แต่คราวนี้กำหนดให้นำคะแนนนั้นมานับแล้วประกาศให้ประชาชนทราบ นอกจากนี้ ถ้าในเขตเลือกตั้งใดผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่มีใครได้คะแนนเกินกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใด ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดในเขตนั้นจะไม่ได้รับการเลือกตั้ง และจะไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งแทนคราวนั้น ต้องกลับไปสร้างคุณงามความดีกันใหม่อีก 4 ปีค่อยกลับมาสมัครใหม่

ด้านนายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล สมาชิก สนช. ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการพิจารณาตีความร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณา

รวมของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. แล้ว มีข้อสังเกตบางประการคือ มาตรา 15 ว่าด้วยการให้ กกต. สามารถลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เพื่อเลื่อนการเลือกตั้งออกไปได้หากมีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ จนเป็นเหตุไม่สามารถจัดการเลือกตั้งทั่วไปพร้อมกันได้นั้น ควรพิจารณาการควบคุมการใช้ดุลพินิจของ กกต. เกี่ยวกับการกำหนดการเลือกตั้งตามมาตรา 15 โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องกำหนดนิยามที่ชัดเจนว่าเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้มีขอบเขตอย่างไรบ้างด้วย เช่นเดียวกับมาตรา 75 ซึ่งกำหนดห้ามเกี่ยวกับการกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน ควรกำหนดความผิดให้ครอบคลุมไปถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องด้วย รวมไปถึงควรเอาผิดกับ ส.ส. หรือ ส.ว. ที่ใช้งบประมาณของประเทศเพื่อจูงใจให้ประชาชนเลือกตนเองในครั้งต่อไปด้วย

จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการในวาระแรกด้วยคะแนนเห็นชอบ 188 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี ดออกเสียง 5 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน 33 คน โดยกำหนดเวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 58 วัน

● สนช.รับหลักการร่างก.ม.ส.ว.

ขณะเดียวกัน สนช.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ชี้แจงว่า สำคัญที่สุดของร่างกฎหมายนี้คือ การแบ่งกลุ่มบุคคลที่จะสมัครและวิธีการเลือก ซึ่งทั้ง 2 เรื่องได้กำหนดเป็นแนวทางในรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว ซึ่งในขั้นการพิจารณาสมมติไว้ 20 กลุ่ม เพราะวัตถุประสงค์ที่จะให้มีการเลือก ส.ว. นั้น ต้องการให้ประชาชนทุกอาชีพและทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิ สามารถมีสิทธิเข้าสมัครรับเลือกในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้เสมอ

นายมีชัย กล่าวอีกว่า ส่วนที่เป็นห่วงเรื่องความไม่เป็นธรรมเพราะประชากรแต่ละจังหวัดแตกต่างกัน โดยเฉพาะ กทม.มีกลุ่มคนที่มีความหลากหลายที่เด่นชัดจำนวนมากนั้น หลักการของการมี ส.ว.คือการเป็นตัวแทนประชาชนทั้งประเทศตามสาขาหรือคุณลักษณะที่สังกัดอยู่ ไม่ใช่เอาตัวจังหวัดเป็นเกณฑ์ หากดูคุณสมบัติจะเห็นชัดว่า การกำหนดคุณลักษณะเกี่ยวกับสถานที่ กรธ.ได้กำหนดไว้หลายอย่าง ดังนั้น ผู้สมัครแต่ละ

คนสามารถเลือกลงสมัครได้หลายแห่ง สำคัญที่สุดขอให้คงหลักการว่า ทุกคนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ส่วนวิธีการเลือกที่เป็นลักษณะการเลือกไขว้นั้น เพื่อป้องกันการฮั้วหาก สนช.มีอะไรเพิ่มเติมเสริมแต่งเพื่อป้องกันเล่ห์เพทุบาย กรธ.ก็ยินดีจะรับฟัง

● “กล้านรงค์” ห่วงแก้ล็อกโหวตไม่ได้

ต้นนายกล้าณรงค์ จันทิก สมาชิก สนช.อภิปรายว่า เข้าใจกรธ.แต่ข้อกังวลคือ การเลือกตั้งระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศค่อนข้างสับสนและจะมีปัญหาหาก แต่ละจังหวัดมีพื้นที่เล็กใหญ่ไม่เท่ากัน ต้องยอมรับสภาพว่าพรรคการเมืองเขาคูมจังหวัด ทำให้กำหนดจังหวัดได้ เกรงว่าสิ่งที่ กรธ.วางไว้จะไม่ได้ผลตามเจตนาเพราะบล็อกกันไม่ได้ ขณะที่การแปรญัตติให้กฎหมายดังกล่าวสมบูรณ์ก็ยากที่สุด เพราะถึงอย่างไรระบบแบบที่ต้องเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นไปตามกลไกรัฐธรรมนูญ แต่อยากสะท้อนไปสู่ กรธ.ว่า ทำอย่างไรที่จะแก้ปัญหาการฉ้อโกงที่เรายพยายามแก้ปัญหาการซื้อเสียง การบล็อกโหวต และระบบแก้ปัญหาคือได้ดีกว่าระบบการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือไม่

จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการในวาระแรกด้วยคะแนนเห็นชอบ 177 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง ดออกเสียง 10 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง พร้อมทั้งตั้งกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาจำนวน 27 คน โดยกำหนดเวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 58 วัน

● ระเบียบกกต.8ฉบับมีผล1ธ.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศและระเบียบของสำนักงาน กกต. ที่เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 รวม 8 ฉบับ ประกอบด้วยประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง วิธีการรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง พ.ศ.2560, ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่สมาชิกพรรคการเมืองซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2560, ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง และการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด พ.ศ.2560,

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง พ.ศ.2560, ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง บัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด พ.ศ.2560, ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560, ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ.2560 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ.2560 โดยประกาศและระเบียบทั้ง 8 ฉบับจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม เป็นต้นไป

● “สมชัย”ไม่ปลื้มก.ม.คุมกกต.ชุดใหม่

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. กล่าวว่า น่าจะไม่เกิน 3 เดือนจากนี้ ที่จะได้ กกต.ชุดใหม่มาทำหน้าที่ต่อจาก กกต.ชุดปัจจุบัน ซึ่ง กกต.ชุดใหม่ ถูกกำหนดให้มีคุณสมบัติขั้นสูงและผ่านกลไกการสรรหา ที่ กรธ.เชื่อว่า ออกแบบมาอย่างดี และมีกรรมการสรรหาที่มีสเปกสูงยิ่งกว่า ทำให้น่าเชื่อได้ว่าจะมี กกต.ชุดใหม่ที่มีคุณสมบัติพร้อมและความสามารถเป็นเลิศในการจัดการกับภารกิจตรงหน้า ทั้งนี้ตั้งข้อสังเกตว่า นอกจากคุณสมบัติของ ว่าที่ กกต. และกรรมการสรรหา ยังมีกฎหมายลูกที่ควบคุม กกต.ชุดใหม่ ในการปฏิบัติตัว และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคือ ในกฎหมายว่าด้วย กกต. หรือ พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. ระบุว่า ตลอด 7 ปีที่ดำรงตำแหน่ง กกต.ทั้ง 7 คน ไม่สามารถไปร่วมศึกษาเล่าเรียนหลักสูตรใดๆ ไม่ว่าจะหลักสูตรปริญญาตรี โท เอก หรือหลักสูตรพิเศษของหน่วยงานใดๆ เพราะเหตุผลคือจะทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มที่ ไม่ไปสร้างคอนเนกชันกับใคร และหากจะมาเป็นต้องฉลาดแล้ว ไม่ต้องไปเรียนอะไรอีก

นายสมชัย กล่าวต่อว่า ร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. หรือร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. กำหนดว่า ตลอดระยะเวลา 5-7 เดือนนับแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มิเลือกตั้งกระทรวงสามารถประกาศผลได้ ห้าม กกต.ทุกคนเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการกิจส่วนตัวได้รับเชิญ หรือการทำงาน เพราะต้องการให้ กกต.อยู่ในประเทศเพื่อจัดการเลือกตั้ง อีกทั้งใน พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. ยังกำหนดว่า การประชุมของ กกต.เพื่อการลงมติในเรื่องสำคัญ

ของ กกต. จะต้องอยู่ครบคน ห้ามลา ห้ามป่วย ห้ามขาดประชุม ห้ามงดออกเสียง หากใครจะงดออกเสียงให้ลาออกจากการเป็น กกต. และหากพรรคการเมืองหรือผู้สมัครสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งและพรรคการเมือง กกต.ต้องตอบเป็นหนังสือและเผยแพร่ต่อสาธารณะภายใน 30 วัน หากไม่ตอบถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม ทั้งนี้หากถามว่าร่างกฎหมายที่ออกมามีใหม่ คำตอบคือทุกเรื่องเป็นเหรียญสองด้าน แต่อยากให้เห็นร่างมาทำด้วย เรื่องเหล่านี้ คนร่างไม่ได้ทำ คนทำไม่ได้ร่าง และอยากให้ย้อนกลับไปยังองค์กรอื่นๆ ด้วย ห้ามเรียน ห้ามไปต่างประเทศ ห้ามขาดประชุม ทำได้หรือไม่

● พันอดีตเลขาฯ“บุญทรง”เข่นลิจูลี

ที่สำนักงานป.ป.ช. นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการป.ป.ช. รักษาการแทนเลขาธิการ ป.ป.ช. แถลงข่าวว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติเมื่อวันที่ พ.ศ. ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ รว.พาณิชย์ และเลขานุการ รว.พาณิชย์ ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควรสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ รวมมูลค่า 896,554,760 บาท ประกอบด้วย 1.เงินฝากธนาคารพาณิชย์ ในชื่อ พ.ศ. ๖๖๖๖ และอดีตคู่สมรส บุตร เครือญาติและผู้ใกล้ชิด จำนวน 53 บัญชี เป็นเงิน 567,715,461 บาท 2.เงินลงทุนในชื่อ พ.ศ. ๖๖๖๖ และอดีตคู่สมรส บุตร เครือญาติและผู้ใกล้ชิด จำนวน 6 แห่ง มูลค่า 260,142,651 บาท 3. ที่ดินในชื่ออดีตคู่สมรส บุตร เครือญาติ จำนวน 12 แปลง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มูลค่า 57,066,828 บาท และ 4. หอสมุดในชื่อเครือญาติในพื้นที่สกล 1 ห้อง มูลค่า 6,200,000 บาท 5. รถยนต์จำนวน 4 คัน ในชื่อเครือญาติและผู้ใกล้ชิด มูลค่า 6,309,000 บาท

ทั้งนี้ ป.ป.ช. ได้มีมติให้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ยึดทรัพย์สินของ พ.ศ. ๖๖๖๖ มูลค่า 896,554,760 บาท ที่ได้มาโดยร่ำรวยผิดปกติ ตกเป็นของแผ่นดิน ตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. 2542 มาตรา 80 รวมทั้งขอให้อัยการสูงสุดยื่นคำร้อง

ต่อศาล เพื่อจัดให้มีวิธีคุ้มครองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254(1) และหากไม่สามารถบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาได้ทั้งหมด หรือได้แต่บางส่วนแล้ว ขอให้บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นได้ ตามนัยมาตรา 83 พ.ร.บ.ป.ป.ช.

● ชี้เป็นตัวจักรสำคัญในการทุจริต

นายวรวิทย์ กล่าวอีกว่า กรณีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากเมื่อครั้ง ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รว.พาณิชย์ คดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวโดย ซึ่งมี พ.ศ. ๖๖๖๖ รวมอยู่ด้วย คณะกรรมการป.ป.ช. ได้พิจารณาว่า พ.ศ. ๖๖๖๖ เป็นตัวจักรสำคัญในการทุจริตดังกล่าว จึงมีเหตุอันควรสงสัยว่า พ.ศ. ๖๖๖๖ ร่ำรวยผิดปกติ และมีการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน โดยมี น.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการ ซึ่งในการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการไต่สวน มีการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง แม้ พ.ศ. ๖๖๖๖ จะหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วก็ตาม และในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของนายบุญทรง พ.ศ. ๖๖๖๖ ก็สรุปได้ว่าไม่สามารถชี้แจงที่มาของทรัพย์สินดังกล่าวได้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติว่า พ.ศ. ๖๖๖๖ ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควรสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่

นายวรวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ป.ป.ช. ยังมีการสอบทรัพย์สินเชิงลึกกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวที่เหลือ ประกอบด้วยบุคคลที่เป็นนักการเมือง 5 ราย และเจ้าหน้าที่รัฐอีก 3 ราย ซึ่งคณะอนุกรรมการไต่สวน ป.ป.ช. อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินเชิงลึก โดยบางคดีมีความคืบหน้าไปแล้ว 70 เปอร์เซ็นต์ และบางคดีตีบทหนักไปถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่า บางรายมีทรัพย์สินที่ผิดปกติ ขณะที่บางรายยังไม่พบความผิดปกติ แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดการตรวจสอบได้

● อาวุธสงครามลอตเดียวขวางศาล

ด้านความคืบหน้ากรณี พ.ศ. ๖๖๖๖ รั้งสิพราหมณ์กุล รอง ผบ.ตร. ตรวจพบเครื่อง

กระสุนปืนและวัตถุระเบิดจำนวนมาก ที่ถูกนำมาทิ้งไว้บริเวณริมคลองน้ำ ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการชุมนุมในปี 2557 นั้น พล.อ.ประวิตร ให้สัมภาษณ์ถึงว่า ได้รับรายงานแล้ว ส่วนรายละเอียดทางตำรวจชี้แจงไปหมดแล้ว ไม่พูดแล้ว ส่วนที่ถามว่าอาวุธดังกล่าวเกี่ยวข้องกับนายวุฒิจงศ์ กษตรกรรมคุณ หรือโกตี๋ แกนนำเสื้อแดง จ.ปทุมธานี หรือไม่นั้น มันเป็นอาวุธลอตเดียวกันที่ใช้ขวางระเบิดที่ศาลอาญา ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องสืบสวนต่อไป ซึ่งเรื่องนี้คงต้องให้เจ้าหน้าที่สืบสวนก่อน

ขณะที่ พล.อ. วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวถึงการตรวจพบอาวุธสงคราม และระเบิดจำนวนมาก ที่ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังขยายผลว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองหรือไม่ ยืนยันที่ผ่านมามีรายงานการเข้ามาโดยตลอดว่ายังมีอาวุธสงครามหลงเหลืออยู่หลายแห่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่พยายามตรวจค้นและหาความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองใดหรือไม่ ส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่า อาวุธดังกล่าวเป็นของโกตี๋ เพราะเป็นอาวุธชนิดเดียวกับที่ใช้ก่อเหตุนั้น ไม่ขอแสดงความเห็น ส่วนจะเป็นการเตรียมเพื่อก่อเหตุในช่วงนี้หรือไม่ ก็ไม่สามารถบอกได้เช่นกัน เพราะต้องรอผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตามยอมรับว่า ขณะนี้ยังมีกลุ่มเคลื่อนไหวจ้องป่วนก่อความไม่สงบอยู่

ตรวจแถว 'กรม.ประยุทธ์ 5' เรือแป๊ะไม่มีเพื่อนพ้องน้องพี่



ครม.ประยุทธ์ 5 เผยโฉมออกมาท่ามกลางเสียงสะท้อนที่ส่วนใหญ่มองว่ายังคงอยู่ในวังวนความคิดแบบเดิมๆ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจเต็มและจัดไฟเพียงผู้เดียวตามที่กล่าวยืนยันมาตลอด

แม้ว่าจะมีรัฐมนตรีหลุดพ้นจากตำแหน่งไม่ได้กลับมา 9 คน คือ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี นายอวมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีสำนักนายกฯ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยกลาโหม นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีการท่องเที่ยว นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยคมนาคม นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีพาณิชย์ นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยศึกษา

ในขณะที่รัฐมนตรีที่ถูกย้ายกระทรวง ประกอบด้วย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีสำนักนายกฯ เป็นรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีการพัฒนาสังคมเป็นรัฐมนตรีแรงงาน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีเกษตรฯ เป็นรองนายกฯ น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ เป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีพลังงานเป็นรัฐมนตรีการพัฒนาสังคม นายสุวัจน์ ธานีวรธรรมะ รัฐมนตรียุติธรรมเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกฯ ส่วนนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ ชยับขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์

และมีรัฐมนตรีใหม่เข้ามาเพิ่ม 10 คน คือ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นรัฐมนตรีสำนักนายกฯ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล เป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหม นายวิระศักดิ์ ไควสุรัตน์ เป็นรัฐมนตรีการท่องเที่ยว นายกฤษฎา บุญราช เป็นรัฐมนตรีเกษตรฯ นายลักษณ์ วจนานวัช เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ นายวิวัฒน์ คัลยกำธร เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคม นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ เป็นรัฐมนตรีพลังงาน นายอุดม คชินทร เป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษา และ นายสมชาย หาญหิรัญ เป็นรัฐมนตรีช่วยอุตสาหกรรม

เป็นรัฐมนตรีใหม่ก็จริง แต่ก็อยู่ในแวดวงของคนที่ คสช.ใช้งานมาก่อนแล้วทั้งนั้น

ในขณะที่เคยบอกว่าจะลดสัดส่วนของทหารลงนั้น แม้จะมีทหารหลุดไป 3 คน แต่ก็มีทหารกลับเข้ามา 1 คน ซึ่งถือเป็นการลดสัดส่วนทหารแบบเล็กน้อยมาก แถมหลุดจาก กรม. แต่ก็ยังคงอยู่ใน คสช.

แต่ที่ถูกจับตามอง เพราะผลงานด้านเศรษฐกิจถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดว่า รัฐบาลสอบตกนั้น ปรากฏว่าทีมเศรษฐกิจของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ยังคงเหนียวแน่นเช่นเดิม เพราะทั้งก่อนและหลัง พล.อ.ประยุทธ์ ได้ยืนยันตลอดว่า การปรับ กรม. ครั้งนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทีมเศรษฐกิจ

รวมทั้งยืนยันว่า การปรับ กรม. ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างใน คสช. เพราะถือเป็นคนละเรื่องกัน

นายสมคิด เชื้อคง อดีต ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย กล่าวถึง กรม.ใหม่ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ว่า ไม่แปลกใจ



อะไรในรายชื่อรัฐมนตรีใหม่ เพราะไม่ว่าใครจะออกจะเข้า ก็ยังเป็นภาพเดิม คือเป็นรัฐบาล คลช.อยู่ดี และเป็นรัฐบาลในระบบราชการ เนื่องจากส่วนมากก็เป็นข้าราชการและอดีตข้าราชการทั้งนั้น ที่สำคัญเป็นรัฐบาลรายวันหรือรายอารมณ์ เพราะทำงานไปวันๆ หานโยบายที่เป็นแก่นสารไม่ได้ ดังนั้นไม่ว่าจะปรับอย่างไรก็เหมือนเดิม ประคองกันไป ชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้

ส่วนเรื่องที่ว่ารัฐบาลมั่นใจว่าปีหน้าคนไทยจะหายยากจนนั้น นายลมคิด กล่าวว่า ภาวนาขอให้เป็นอย่างนั้น เพราะที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ ตรงกันข้ามกับที่รัฐบาลพูด ฟันธง เกษตรการเดือดร้อนทุกครัวเรือน ฉะนั้นไม่ต้องปรับคณะรัฐมนตรีอีกก็ได้ รัฐบาลทำตามรัฐธรรมนูญก็พอ หากทางกลับบ้านให้ลูกก็พอแล้ว

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงหลักจะอยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นความคาดหวังที่จะทำให้การเกษตรดีขึ้น ซึ่งขณะนี้อยากเห็นการเร่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร กระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น

ส่วนที่มองว่าการแต่งตั้งนายกฤษฎา บุญราช อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ จะเหมาะสมหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ภาพรวมกระทรวงเกษตรฯ มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ทั้งหมด จึงทำให้มีความหลากหลาย แต่อยากให้รัฐบาลทบทวนการบริหารประเทศ ควรทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะต้องยอมรับความจริงว่า แม้ว่ารัฐบาลจะบอกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลได้ผล แต่ในความเป็นจริงประชาชนกลับไม่รู้สึกเช่นนั้น ชาวยาก หนักแฉง ยางพารา ข้าวโพด และมันล้มปะหลัง มีราคาตกต่ำ ดังนั้นนอกจากเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลแล้ว ต้องเปลี่ยนแปลงตัว

นโยบายด้วย

“ส่วน 1 ปีที่เหลือของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ นอกจากการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้ว ส่วนตัวอยากเห็นการสนับสนุนการปฏิรูป ให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนว่าเมื่อกลับสู่การเลือกตั้งแล้ว ปัญหาเดิมๆ จะไม่กลับมาอีก” นายอภิสิทธิ์ กล่าว

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะ คลช. กล่าวถึง การแต่งตั้งนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ จากพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่า ส่วนตัวมองว่า นายวีระศักดิ์เคยทำงานกับรองนายกรัฐมนตรีทุกคน ที่ดูแลการท่องเที่ยวมาก่อน จึงน่าจะทำงานได้ เมื่อทุกคนต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง จึงมองว่าเปลี่ยนแปลงแล้วน่าจะจะมีอะไรดีขึ้น

“รัฐบาลนี้ไม่มีพรรค ถ้าใครทำงานไม่ดี ก็ต้องกลับไปพักผ่อน ผมไม่ได้มองว่า เป็นการดึงพรรคการเมืองหรือการเมืองเข้ามา เพราะผมไม่ใช่นักการเมือง และไม่ใช่พวกของใคร ผมไม่ได้มองหรือตีลการเมืองกับใคร เพราะผมไม่ใช่นักการเมือง ผมไม่ตีลกับใครทั้งสิ้น” นายกรัฐมนตรี กล่าว

ส่วนการปรับ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลส่วนหน้า แก้ปัญหาภาคใต้ด้วย ออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.อุดมเดช ยังอยู่ใน คลช. ทำงานร่วมกันมา 3 ปีแล้ว และได้พูดคุยทำความเข้าใจกับ พล.อ.อุดมเดช แล้ว เข้าใจกันดี ส่วน พล.อ.ชัยชาญ ที่มาทำหน้าที่แทน ตั้งใจให้มาดูแลเรื่องการปรองดอง เพราะ พล.อ.ชัยชาญทำงานเรื่องนี้มาตลอด

“ขณะที่ การแก้ไขปัญหาภาคใต้ ได้หารือกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

แล้ว จะแต่งตั้ง พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาทำหน้าที่แทนในตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลส่วนหน้า เพราะทำงานด้านการศึกษาในภาคใต้มาก่อน และมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นทหาร ลงพื้นที่ภาคใต้เกือบทุกอาทิตย์” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ในส่วนการปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น ยืนยันอีกครั้งว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ว่าที่รองนายกรัฐมนตรี อดีตรมว.เกษตรฯ ไม่ได้ทำอะไรเสียหาย ที่ผ่านมามีการทำงานหลายอย่างในเชิงโครงสร้าง หลายอย่างมีการปรับรูปแบบในการทำงาน หลายอย่างเป็นเรื่องของการบริหารจัดการ รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร ซึ่งมีโครงการหลักในหลายโครงการ มีการเปลี่ยนแปลง มีรายได้เพิ่มเติม แต่สิ่งที่มีความจำเป็นวันนี้คือเราจะต้องเพิ่มเติมในระยะที่ 2 คนก็อยากได้คนใหม่มาทำงานบ้างขณะเดียวกันนโยบายเดิมที่ทำไว้ก็ต้องทำต่อไปซึ่งเราทำในเชิงโครงสร้างของกรอบใหญ่ไปแล้ว

“ก็อยากได้คนใหม่ๆ หัวใสมาทำต่อ และไม่ว่าจะอย่างไร พล.อ.ฉัตรชัย ก็อยู่กับผมอยู่แล้วผมก็สามารถที่จะสอบถามติดตามเรื่องต่างๆ ได้ทั้งหมดไม่ต้องกังวล ยืนยันไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นอย่างที่ยกกับใครก็ไม่ถูกใจสื่อทั้งสิ้น ความมุ่งหมายในการปรับ ครม.ทั้งหมดนั้นคือต้องการคนใหม่เข้ามาเพื่อให้เกิดภาพของการเปลี่ยนแปลง ประชาชนรับรู้และรับทราบว่าการปรับ ครม. ไม่ใช่ประเด็นสำคัญสิ่งสำคัญอยู่ที่รัฐบาล นายกรัฐมนตรีที่จะขับเคลื่อน ดังนั้นไม่ว่าใครจะเข้ามาก็ต้องขับเคลื่อนโดยนายกรัฐมนตรี ที่จะต้องรอบรู้มีวิสัยทัศน์สามารถทนและอดทนต่อคำติฉินนินทา ซึ่งผมก็ยังมืออยู่เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ ใครจะว่าอะไรผมก็ต้องทำเพราะนี่คือบ้านเมือง เป็นประเทศไทยของผมและของทุกคน ก็ต้องอดทน” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ ยืนยันว่า การปรับครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับความผิดถูก แต่เพื่อความเหมาะสม อาจจะไม่ถูกใจทุกคน

แต่สิ่งสำคัญ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง การปรับคนไม่สำคัญ ประเด็นอยู่ที่นายกรัฐมนตรีต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ อดทนต่อคำติ เตือน และนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ดูแลสั่งการทั้งหมด

“การปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่มีใครถูกใจทั้งหมด ผมเองก็ไม่มีทางเลือกมากนัก และไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของเพื่อน พ้อง น้องพี่ อะไร เป็นคนละเรื่องกัน”

นายเกษม นุญราช ว่าที่รมว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ช่วงนี้ยังไม่ขอพูดในเรื่องนโยบายแนวทางพัฒนาภาคเกษตรและเกษตรกร ซึ่งภายหลังเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนวันที่ 30 พ.ย.แล้ว จะแถลงอย่างชัดเจน ในระหว่างนี้เท่าที่ดูกระแสความเห็นจากฝ่ายต่างๆ ล้วนคาดหวังกับการทำงานของกระทรวงเกษตรฯ กันมากในเรื่องแก้ไขปัญหาปากท้องเกษตรกร แก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจน ซึ่งยืนยันว่าตนเข้าใจหัวอกหัวใจเกษตรกรไทยอย่างดี เพราะพ่อแม่เป็นเกษตรกร ทำอาชีพเลี้ยงสุกร อยู่ที่จ.ฉะเชิงเทรา ในส่วนของตนก็ช่วยเหลือด้วย จึงได้เห็นปัญหาของด้านเกษตรมาตลอด อย่างไรก็ตามขอให้มั่นใจว่าตนมีนโยบายด้านเกษตรแบบเด็ดๆ แน่นนอน

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ต้องรอให้ พล.อ.ประยุทธ์ แบ่งงานก่อนว่าจะให้รับผิดชอบงานในส่วนไหน แต่ในช่วงที่ผ่านมาได้รับมอบหมายให้ทำงานในเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งยังมีงานที่ต้องทำอีกมาก รวมถึงเรื่องเก่าที่ยังทำไม่เสร็จ เช่น เรื่องปฏิรูปเศรษฐกิจ หรือเรื่องการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่จะต้องทำต่อด้วย

“ผมจะทำหน้าที่ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ และไม่หนักใจที่ต้องเข้ามารับตำแหน่งนี้ ถือเป็นเรื่องที่ทำท้าทาย เพราะจะต้องทำให้สำเร็จภายในเวลา 1 ปี เวลาเรามีไม่มาก แต่มีเรื่องที่ต้องทำอีกมากซึ่งนายกรัฐมนตรีอยากทำในสิ่งที่ประชาชนอยากได้ คือเรื่องการปฏิรูปให้สำเร็จ เวลาจึงถือเป็นเรื่องที่ทำท้าทายมากสำหรับผม” นายกอบศักดิ์ กล่าว

เกษตรฯพนักำล้งFAOเดินหน้าหยุดความหิวโหยอย่างยั่งยืน

สร้างความมั่นคงด้านอาหาร

กระทรวงเกษตรฯ จัดสัมมนางานวันอาหารโลก ปี 2560 ในหัวข้อ “หยุดความหิวโหยอย่างยั่งยืน (Sustainable Zero Hunger)” กระตุ้นจิตสำนึกคนไทยให้ตระหนักความสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร พร้อมเน้นย้ำความสำคัญด้านภาวะโภชนาการสู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

กทม. : นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประธานเปิดงานสัมมนาวันอาหารโลก (World Food Day) ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้จัดงานวันอาหารโลกขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยปี 2560 FAO ได้กำหนดหัวข้อรณรงค์ว่า

“Change the Future of Migration, Invest in Food Security and Rural Development” (เปลี่ยนอนาคตของการอพยพย้ายถิ่น ด้วยการลงทุนเพื่อความมั่นคงอาหาร และพัฒนาชนบท) ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงของการอพยพความมั่นคงอาหาร และการพัฒนาชนบท เนื่องจากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้มีการอพยพย้ายถิ่นมากเป็นประวัติการณ์ของโลกทั้งภายในประเทศ และ

ข้ามประเทศ สาเหตุสำคัญมาจากความขัดแย้งทางการเมืองภัยพิบัติต่างๆ และความยากจน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงอาหารและการพัฒนาชนบท และกระทบต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ รวมทั้งประเทศไทยได้ตั้งปณิธานที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ภายในปี ค.ศ.2030

โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 1 (การขจัดความยากจน) และเป้าหมายที่ 2 (การขจัดความหิวโหยให้หมดไป หรือ Zero Hunger Challenge –ZHC)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับการจัดงานวันอาหารโลก ปี 2560 จะเน้นเรื่องการขจัดความหิวโหยโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการทูลเกล้าฯ จาก FAO ดำรงตำแหน่งทูตพิเศษด้านความหิวโหยสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจาก FAO เมื่อเดือนตุลาคม 2559 กระทรวงเกษตรฯ จึงได้จัดให้มีการสัมมนาวันอาหารโลก (World Food Day) ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “หยุดความหิวโหยอย่างยั่งยืน (Sustainable Zero Hunger)” ขึ้น และจัดการศึกษาดูงานและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการสูญเสียในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กะทิ พักและผลไม้ และกระบวนการแปรรูปผลิต

ภัณฑ์นมและเนื้อสัตว์ ที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ ข้าราชการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯและหน่วยงานภายนอกประมาณ 110 คน และนักเรียน/นักศึกษา สถาบันการศึกษา 40 คน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ชาวไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความมั่นคงอาหาร ต่อมวลมนุษย และได้รับรู้ถึงสาเหตุของความอดอยากหิวโหยที่ยังคงมีอยู่รวมทั้งการลดสูญเสียของอาหาร การกินทิ้งกินขว้างเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร แลภาวะโภชนาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

เพิ่มกก.อิสระฯ 'หน้าที่รัฐบาล'

'หมอจรัส' เผย 'ไพรินทร์-วิวัฒน์' กำลังสำคัญขับเคลื่อนปฏิรูปศึกษา

กรุงเทพฯ ● กกก.อิสระฯ เผยการสรรหากรรมการมาแทนที่ “ไพรินทร์-วิวัฒน์” เป็นอำนาจตัดสินใจของรัฐบาล ยอมรับกรรมการทั้งสองคนที่ไม่เป็นรัฐมนตรี เป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนปฏิรูป พร้อมกับหาหรือภายใน ตั้งโจทย์กรรมการ 23 คน สามารถทำงานผลักดันปฏิรูปได้หรือไม่ ในวันที่ 6 ธ.ค.นี้

นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวถึงกรณีนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร และนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการอิสระฯ เพื่อไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีชุดใหม่ โดยนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ส่วนนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า เรื่องดังกล่าวไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

อิสระฯ ที่จะแต่งตั้งใครมาเป็นกรรมการ เพราะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ว่าจะมีการสรรหากรรมการมาเพิ่มเติมหรือไม่ โดยขณะนี้ทางคณะกรรมการอิสระฯ ก็กำลังหาหรือกันอยู่ว่า จากเดิมที่มีกรรมการ 25 คน ขณะนี้ลดลงเหลือ 23 คน จะสามารถขับเคลื่อนงานได้หรือไม่ หรือจะทำให้เกิดช่องโหว่ในการดำเนินการหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ตลอดจนการพิจารณาว่าหากมีกรรมการใหม่เข้ามาเพิ่มเติมแล้ว จะต้องมีการตั้งต้นดำเนินงานใหม่หรือไม่

“ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสระฯ จะดูถึงความจำเป็นในส่วนใดบ้าง หากมีความจำเป็นก็จะเสนอเพิ่มกรรมการ แต่ถ้ายังไม่มีความจำเป็นก็อาจจะยังไม่ต้องตั้งกรรมการเพิ่มเติม แต่ต้องยอมรับกรรมการทั้งสองท่านที่ลาออกไปถือว่าเป็นกำลังสำคัญของคณะกรรมการอิสระฯ โดยวันที่ 6 ธันวาคมนี้ จะมีการเลือกรองประธานคนที่ 2 รวมถึงประธานคณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้วย แทนคุณไพรินทร์ที่ลาออกไป” ประธานคณะกรรมการอิสระฯ กล่าว

สำหรับนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นประธานคณะกรรมการโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และเป็นผู้ผลักดันให้มีการปลด

ล็อกโรงเรียนรัฐไปสู่โรงเรียนนิติบุคคล โดยเห็นว่าพื้นฐานที่จะทำให้การปฏิรูปการศึกษาสำเร็จก็คือ การทำให้สถานศึกษาอันหมายถึงโรงเรียนต่างๆ มีอิสระในการดำเนินงาน โดยขณะนี้คณะกรรมการอิสระฯ อยู่ระหว่างการเตรียมยกร่าง พ.ร.บ.โรงเรียนนิติบุคคล ส่วนนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร เป็นรองประธานคณะกรรมการอิสระฯ ชุดใหญ่ และยังรั้งตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการครู ที่เป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา.

ขอบบ1.3หมื่นล้านแก้ท่วมใต้

โพสต์ทูเดย์ - กรมชลประทานรอเสนอ รมว.เกษตรและสหกรณ์ คนใหม่ พิจารณาขอบ 1.3 หมื่นล้าน แก้น้ำท่วมภาคใต้ เพื่อยื่น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง

B9

ขอบบ1.3หมื่นล้าน กรมชลฯแก้ท่วมใต้

โพสต์ทูเดย์ - มรสุม 2 ฝั่งทะเลยัง
ถล่มใต้ต่อเนื่อง กรมชลฯ คาดอีก 2-3
วัน น้ำท่วมกลับสู่ภาวะปกติ

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและ
อุทกวิทยา กรมชลประทาน เปิดเผยว่า
ขณะนี้ยังมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้
ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน โดยกรม
อุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตก
หนาแน่นจนถึงวันที่ 1 ธ.ค.

นายสัญญา กล่าวว่า ได้เฝ้า
ระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดใน
ทุกจังหวัดแนวมรสุม โดยเน้นหนักที่
จ.นครศรีธรรมราช ในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช คลองทำดียัง
ไม่ล้นตลิ่ง ขณะที่พื้นที่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา ได้ขึ้นธงเหลืองระดับเตือนภัย
และได้เร่งขุดเปิดช่วงก่อสร้าง คลอง
ร.1 เพื่อให้ระบายน้ำได้มากขึ้น ซึ่งยัง
อยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้

นายทองเปลว กองจันทร์ ช่วย
ราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน
กล่าวว่า โครงการบรรเทาอุทกภัยเมือง
นครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระ

ราชดำริวงเงิน 9,800 ล้านบาท รวม
ทั้งโครงการบรรเทาอุทกภัยและจัดหา
น้ำในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดชายแดน
ใต้ 89 โครงการ วงเงิน 3,733 ล้าน
บาท รวมทั้งหมดวงเงินกว่า 13,500
ล้านบาทนั้น ต้องรอเสนอ รมว.เกษตร
และสหกรณ์คนใหม่พิจารณาเพื่อนำ
เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง

นายทองเปลว กล่าวว่า สถานการณ์
น้ำท่วมขังในเขต อ.เมืองนครศรีธรรมราช
เนื่องจากฝนตกหนักมากไม่สามารถ
ระบายลงคลองสายหลักทั้ง 5 สายได้
หากไม่มีฝนตกเพิ่ม คาดว่าระดับน้ำจะ
กลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วัน

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
กล่าวว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้
เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 9 จังหวัด
ได้แก่ จ.พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช
ปัตตานี สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล
และสุราษฎร์ธานี รวม 74 อำเภอ 396
ตำบล 2,540 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 113,900ครัวเรือน 385,498
คน เสียชีวิต 5 คน ■